

## ภาคผนวก 5 ที่กล่าวถึงในบทที่ 7 ตารางข้อมูลพันธเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อ 77

### ส่วนที่ 1

#### หมายเหตุอธิบาย

1. ตัวอักษรที่ระบุในแต่ละสาขาหรือสาขาย่อย และตัวเลขในวงเล็บ เป็นการอ้างอิงถึงรายการแบ่งประเภทสาขาบริการ (เอกสารสำนักเลขานุการแอกตัส เลขที่ เอ็ม ที เอ็น จี เอ็น เอส/ดดับลิว/120 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1991) และการแบ่งประเภทสินค้าเฉพาะกาล (เอกสารสถิติลำดับ เอ็ม หมายเลข 77 แผนกกิจการเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ สำนักงานสถิติของสหประชาชาติ นิวยอร์ก ค.ศ. 1991) ทั้งนี้ ตัวอักษรและกลุ่มตัวเลขเหล่านี้ได้ระบุไว้เพื่อสร้างความชัดเจนในการบรรยายข้อมูลพันธเฉพาะ แต่จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพันธเฉพาะ
2. การกำหนดข้อมูลพันธเฉพาะนั้น ทำตามเอกสารแนวทางสำหรับการกำหนดข้อมูลพันธ (เอกสาร ดับบลิว ที โอ เลขที่ เอส/เอล/92 ลงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2001) อย่างไรก็ตาม เอกสารแนวทางจะต้องไม่ถูกตีความว่ามีผลผูกพันทางกฎหมาย
3. หมวดการให้บริการ 1) หมวด 2) หมวด 3) และหมวด 4) ที่ระบุในตารางนี้ ตรงกับการให้บริการที่นิยามในอนุวรรค (วาย) (หนึ่ง) อนุวรรค (วาย) (สอง) อนุวรรค (วาย) (สาม) และอนุวรรค (วาย) (สี่) ของข้อ 73 ตามลำดับ
4. การบันทึก “ไม่มี” หมายถึง ไม่มีข้อจำกัดที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้อมูลพันธแนวนอน
5. การบันทึก “ไม่ผูกพัน” หมายถึง ไม่มีข้อมูลพันธเฉพาะ สาขาหรือสาขาย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อมูลพันธเฉพาะใดๆ ภายใต้ข้อ 74 ข้อ 75 หรือข้อ 76 คือสาขาหรือสาขาย่อยซึ่งการบันทึก “ไม่ผูกพัน” ปรากฏอยู่ในทุกหมวดการให้บริการ ทั้งในแง่การเข้าสู่ตลาดและการ प्रतिบัติเยี่ยงคนชาติ และไม่มีกรบันทึกปรากฏในแถวข้อมูลพันธเพิ่มเติม
6. การบันทึก “ไม่ผูกพัน\*” หมายถึง ไม่ผูกพันเนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค
7. การใช้ “\*\*\*” ต่อจากรหัส ซี พี ซี แสดงว่า ข้อมูลพันธเฉพาะสำหรับรหัสนั้นไม่ครอบคลุมถึงขอบเขตทั้งหมดของการบริการที่ถูกครอบคลุมภายใต้รหัสนั้น
8. ข้อมูลพันธสำหรับบริการตัวแทนจัดส่งสินค้าไม่รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าต่อโดยบริการการขนส่งทางอากาศ

ส่วนที่ 2  
ตารางของญี่ปุ่น

หมวดการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การรับบริการนอกประเทศ 3) การจัดตั้งทางพาณิชย์ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา				
สาขาหรือสาขาย่อย	เอส เอส	ข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาด	ข้อจำกัดเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ	ข้อผูกพันเพิ่มเติม
ชื่อผูกพันเฉพาะรายสาขา				
1. บริการธุรกิจ				
เอ. บริการวิชาชีพ				
เอ) บริการทางกฎหมายโดยทนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “เบงโกชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 861)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบรรษัทวิชาชีพกฎหมาย <sup>1</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบรรษัทวิชาชีพกฎหมาย และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย บุคคลธรรมดาหรือบรรษัทวิชาชีพ 4) ไม่มี ยกเว้นว่า ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอ) บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า	1) ไม่มี ยกเว้นว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ในญี่ปุ่น	

<sup>1</sup> บรรษัทวิชาชีพกฎหมายภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นทนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “เบงโกชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำการของบรรษัทวิชาชีพกฎหมาย

<p>กฎหมายของประเทศที่ผู้ให้บริการเป็น          หน่วยงานที่มีคุณสมบัติ          (ซี พี ซี 861**)</p> <p>(เอ) บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายไม่          รวมถึง</p> <p>(หนึ่ง) บริการเป็นผู้แทนทาง          กฎหมายเพื่อกระบวนการ          ด้านกฎหมายในศาล และ          หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ตลอดจน          การจัดเตรียมเอกสารทาง          กฎหมายเพื่อกระบวนการ</p> <p>(สอง) การแสดงความเห็นทาง          กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่          อยู่นอกเหนือจากกฎหมาย          ของเขตอำนาจ ในกรณีที่มีผู้          จัดหาบริการมีคุณสมบัติเป็น          หน่วยงาน (ซึ่งต่อไปในสาขา          นี้จะเรียกว่า “เขตอำนาจ”)</p> <p>(สาม) บริการเป็นผู้แทนทาง          กฎหมายสำหรับการ          มอบหมายให้จัดทำสารตราโน          ตารี และ</p> <p>(สี่) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดี          กฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก          คือ การได้มาหรือการสูญเสีย</p>		<p>บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา          และ          ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย          บุคคลธรรมดา</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง          พาณิชย์</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 180 วันในหนึ่งปี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ใน          ประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 180 วันในหนึ่งปี</p>	<p>3) (เอ) บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย          ระหว่างประเทศจะได้รับอนุญาต          โดยมีเงื่อนไขว่ากฎหมายระหว่าง          ประเทศมีผลบังคับใช้หรือเคยมีผล          บังคับใช้ในเขตอำนาจศาล</p> <p>บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ          กฎหมายของประเทศที่สามจะ          ได้รับอนุญาตตามคำแนะนำเป็น          ลายลักษณ์อักษรในแต่ละประเด็น          จากบุคคลที่มีอำนาจ (กล่าวคือ          หน่วยงานที่มีคุณสมบัติใน          ประเทศที่สาม และดำเนินธุรกิจ          ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย          ของประเทศนั้น)</p> <p>บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ          กฎหมายญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>(บี) การร่วมธุรกิจกับเบงโกชิจะได้รับ          อนุญาต</p> <p>การจ้างเบงโกชิจะได้รับอนุญาต</p> <p>(ซี) การใช้ชื่อบริษัทจะไม่มีการจำกัด          โดยมีเงื่อนไขว่าชื่อนั้นตามด้วยการ</p>
--	--	--	--	--

<p>หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในญี่ปุ่น หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิในการทำเหมืองแร่ หรือสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อจดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐในญี่ปุ่น</p> <p>(บี) ผู้ให้บริการจะต้องถูกกำหนดให้ร่วมมือกับเบงโกชิหรือขอคำแนะนำในคดีกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการรับมรดก ซึ่งคนชาติญี่ปุ่นได้เข้าเกี่ยวข้องด้วยในฐานะคู่กรณี หรือในคดีกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ การได้มาหรือ</p> <p>การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิในการทำเหมืองแร่ หรือสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อจดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐในญี่ปุ่น ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก</p>				<p>อ้างถึง “ไกโคคุ-โฮ-จิมุ-เบงโกชิ-จิมุไซ”</p> <p>(ดี) การว่าความในการอนุญาตไต่สวนการระหว่างประเทศ จะได้รับอนุญาต</p>
--	--	--	--	---

<p>หมายเหตุสำหรับข้อมูลพิเศษเฉพาะในส่วนสาขาการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายในเขตอำนาจที่ผู้ให้บริการเป็นทนายความที่มีคุณสมบัติ</p> <p>ผู้ให้บริการต้องได้รับการยอมรับว่าเป็น “โกโคคุ-โฮ-จิมุ-เบงโกชิ” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และจดทะเบียนกับสหพันธ์เนติบัณฑิตยสภาแห่งญี่ปุ่น</p> <p>เงื่อนไขสำหรับการให้การยอมรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีดังต่อไปนี้</p> <p>(เอ) ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความในเขตอำนาจนั้น</p> <p>(บี) ผู้ให้บริการเป็นทนายความมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ในเขตอำนาจนั้น</p> <p>(ซี) ผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขาดคุณสมบัติในเขตอำนาจนั้น ซึ่งหากบังคับใช้กับเบงโกชิจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นเบงโกชิ</p> <p>(ดี) ผู้ให้บริการมีความตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพโดยสุจริต</p> <p>(อี) ผู้ให้บริการมีแผนงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นฐานทางการเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมั่นคง</p> <p>(เอฟ) ผู้ให้บริการมีความสามารถที่จะชดเชยค่าเสียหายที่เกิดกับลูกค้า หากมี</p>				
เอ)	บริการด้านกฎหมายโดยออลักษณิกกฎหมายที่มีคุณสมบัติเป็น “ซีโฮ-โซชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น (ซีพีซี 861**)	เอส เอส	<p>1) ไม่มี ยกเว้นว่า</p> <p>บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบรรษัทออลักษณิกกฎหมาย<sup>2</sup> และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>2) ไม่มี ยกเว้นว่า</p> <p>บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบรรษัทออลักษณิกกฎหมาย และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p>

<sup>2</sup> บรรษัทออลักษณิกกฎหมายภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นทนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “ซีโฮ-โซชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรมของบรรษัทออลักษณิกกฎหมาย

		บุคคลธรรมดาหรือบริษัท อาลักษณ์กฎหมาย	
		4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์	4) ไม่มี
เอ) บริการด้านกฎหมายที่ให้โดยอาลักษณ์ฝ่าย บริหารที่มีคุณสมบัติเป็น “เกียวเซ-โซชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 861**)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทอาลักษณ์ฝ่ายบริหาร <sup>3</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี
		2) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทอาลักษณ์ฝ่ายบริหาร และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	2) ไม่มี
		3) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทอาลักษณ์ฝ่ายบริหาร	3) ไม่มี
		4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์	4) ไม่มี

<sup>3</sup> บริษัทอาลักษณ์ฝ่ายบริหารภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นนายความ ที่มีคุณสมบัติเป็น “เกียวเซอิ-โซชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรม  
ของบริษัทอาลักษณ์ฝ่ายบริหาร

<p>เอ) บริการด้านกฎหมายโดยที่ปรึกษาการ ประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง มีคุณสมบัติเป็น “สะเค-โฮเคง-โรมุชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 861**)</p>	<p>เอส เอส</p>	<p>1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่ปรึกษาการ ประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับ อนุญาต<sup>4</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>2) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่ปรึกษาการ ประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับ อนุญาต และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่ปรึกษาการ ประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับ อนุญาต</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
--	----------------	--	---	--

<sup>4</sup> บริษัทที่ปรึกษาการประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “สะเค-โฮเคง-โรมุชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมี สิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรมของบริษัทที่ปรึกษาการประกันสังคมและแรงงานที่ได้รับอนุญาต

เอ) บริการด้านกฎหมายโดยทนายความ สิทธิบัตรที่มีคุณสมบัติเป็น “เบงริชิ” ภายใต้ กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 86119 ซี พี ซี 8612 ซี พี ซี 8613 ซี พี ซี 8619)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทธุรกิจสิทธิบัตร <sup>5</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ สำหรับ บริษัทธุรกิจสิทธิบัตร 2) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทธุรกิจสิทธิบัตร และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ สำหรับ บริษัทธุรกิจสิทธิบัตร 3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย บุคคลธรรมดาหรือบริษัทธุรกิจ สิทธิบัตร 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอ) บริการด้านกฎหมายโดยตัวแทนการเดินเรือ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น “โคจิไดริชิ” ภายใต้ กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 861**)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย บุคคลธรรมดา 2) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย บุคคลธรรมดา 3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดย บุคคลธรรมดา	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี	

<sup>5</sup> บริษัทธุรกิจสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นทนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “เบงริชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรมของบริษัทธุรกิจสิทธิบัตร

		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
เอ) บริการด้านกฎหมายโดยผู้สำรวจที่ดินและบ้าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น “โทะชิ-คะโอะคุ-โชชะชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น (ซี พี ซี 861**)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทผู้สำรวจที่ดินและบ้าน <sup>6</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทผู้สำรวจที่ดินและบ้าน และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทผู้สำรวจที่ดินและบ้าน	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	4) ไม่มี	
บี) บริการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการทำบัญชี (ซี พี ซี 862)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า การให้บริการที่ต้องทำโดยนักบัญชี	1) ไม่มี	

<sup>6</sup> บริษัทผู้สำรวจที่ดินและบ้าน ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “โทะชิ-คะโอะคุ-โชชะชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรมของบริษัทผู้สำรวจที่ดินและบ้าน

		<p>ที่มีคุณสมบัติเป็น “โคนิงโคเคชิ” หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี<sup>7</sup> ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น จะจำกัดเพียงบุคคลธรรมดาหรือบริษัทตรวจสอบบัญชี และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับบริษัทตรวจสอบบัญชี</p>		
	2)	<p>ไม่มี ยกเว้นว่า</p> <p>การให้บริการที่ต้องทำโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็น “โคนิงโคเคชิ” หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น จะจำกัดเพียงบุคคลธรรมดาหรือบริษัทตรวจสอบบัญชี และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับบริษัทตรวจสอบบัญชี</p>	2)	ไม่มี
	3)	<p>ไม่มี ยกเว้นว่าการให้บริการที่ต้องทำโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็น “โคนิงโคเคชิ” หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น จะจำกัดเพียงบุคคลธรรมดาหรือบริษัทตรวจสอบบัญชี</p>	3)	ไม่มี

<sup>7</sup> บริษัทตรวจสอบบัญชี ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็น “โคนิงโคเคชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะกระทำกิจกรรมของบริษัท

		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ซี) บริการด้านภาษี (ซี พี ซี 863)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าสำหรับบริการบัญชี ด้านภาษีสาธารณะที่ได้รับการ รับรองตามที่ระบุในกฎหมายนัก ด้านบัญชีสาธารณะที่ได้รับการ รับรอง (กฎหมายฉบับที่ 237 ค.ศ. 1951)  บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทบัญชีด้านภาษี สาธารณะที่ได้รับการรับรอง <sup>๑</sup> และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี ยกเว้นว่าสำหรับบริการด้าน บัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรอง ตามที่ระบุในกฎหมายนักบัญชีด้าน ภาษีสาธารณะที่ได้รับการรับรอง  บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา หรือบริษัทด้านบัญชีภาษี สาธารณะที่ได้รับการรับรอง และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี ยกเว้นว่าสำหรับบริษัทบัญชี ด้านภาษีสาธารณะที่ได้รับการ รับรอง ตามที่ระบุในกฎหมายนัก	3) ไม่มี	

<sup>๑</sup> บริษัทบัญชีด้านภาษีสาธารณะที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ประกอบด้วยหุ้นส่วนหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งเป็นนักบัญชีด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเป็น “เซริชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำกิจกรรมของบริษัทบัญชีด้านภาษีที่ได้รับการรับรอง

		<p>บัญชีด้านภาษีอากรณะที่ได้รับการรับรอง บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทบัญชีภาษีอากรณะที่ได้รับการรับรอง</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าสำหรับบริษัทบัญชีด้านภาษีอากรณะที่ได้รับการรับรอง ตามที่ระบุในกฎหมายนักบัญชีด้านภาษีอากรณะที่ได้รับการรับรอง ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p>	4) ไม่มี	
<p>ดี) อี) บริการด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งต้องให้โดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็น “เคนซิกูชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น หรือโดยผู้ให้บริการที่ใช้ “เคนซิกูชิ” (ซี พี ซี 86712 ซี พี ซี 86713 ซี พี ซี 86714<sup>9</sup>) (ซี พี ซี 86722 ซี พี ซี 86723 ซี พี ซี 86724<sup>9</sup> ซี พี ซี 86725<sup>9</sup> ซี พี ซี 86727<sup>9</sup>)</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ดี) อี) จี) บริการด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจให้โดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็น “เคนซิกูชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น หรือโดยผู้ให้บริการที่</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี<sup>11</sup></p> <p>2) ไม่มี<sup>11</sup></p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี<sup>11</sup></p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	

<sup>9</sup> จำกัดเพียงบริการที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอาคาร ไม่รวมถึงบริการหลังการก่อสร้าง

ไม่ได้ใช้ “เคนชิกุชิ” (ซี พี ซี 8671 ซี พี ซี 8672 <sup>10</sup> ซี พี ซี 86742 <sup>10</sup> )					
อี) เอฟ) บริการด้านวิศวกรรมและบริการด้าน วิศวกรรมแบบบูรณาการ (ซี พี ซี 8672 <sup>12</sup> ซี พี ซี 8673 <sup>12</sup> )	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี		
อี) จี) เอฟ อี) เอฟ เอ็ม) บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ซี พี ซี 86721 <sup>13</sup> ซี พี ซี 86724 <sup>13</sup> ซี พี ซี 86727 <sup>13</sup> ซี พี ซี 86729 <sup>13</sup> ) (ซี พี ซี 86741 ซี พี ซี 86742 <sup>13</sup> ) (ซี พี ซี 86761 <sup>13</sup> ) (ซี พี ซี 86751 <sup>13</sup> ซี พี ซี 86752 <sup>13</sup> )	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี		
จี) บริการด้านการวางผังเมืองและภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม (ซี พี ซี 8674 <sup>12</sup> )	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี		

<sup>10</sup> จำกัดเพียงบริการที่จำเป็นต่อการก่อสร้างอาคาร

<sup>11</sup> ในกรณีที่บริการให้โดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็น “เคนชิกุชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น หรือผู้ให้บริการที่ใช้ “เคนชิกุชิ” ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์

<sup>12</sup> ไม่รวมถึงบริการด้านสถาปัตยกรรมและบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา

<sup>13</sup> จำกัดเพียงบริการที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมโยธา ไม่รวมถึงบริการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอาคาร

เอช) บริการด้านการแพทย์และทันตกรรม (ซี พี ซี 9312)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ไอ) บริการด้านสัตวแพทย์ (ซี พี ซี 932)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เจ) บริการโดยนางพยาบาลผดุงครรภ์ นาง พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ (ซี พี ซี 93191**)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
เจ) บริการโดยนักกายภาพบำบัด ซึ่งมี คุณสมบัติเป็น “วิระคะเรียวไฮซี” (ซี พี ซี 93191**)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีข้อจำกัด เรื่องการเข้าร่วมทุนโดยต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีข้อจำกัดเรื่อง การเข้าร่วมทุนโดยต่างชาติ 4) ไม่มี	
เค) อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	

		3) ไม่มีผูกพัน 4) ไม่มีผูกพัน	3) ไม่มีผูกพัน 4) ไม่มีผูกพัน	
บี. คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงบริการขนส่งทางอากาศ ระบบสำรองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์) (ซี พี ซี 841 ซี พี ซี 842 ซี พี ซี 843 ซี พี ซี 844 ซี พี ซี 845 ซี พี ซี 849)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ซี. บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา				
เอ) บริการด้านการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ซี พี ซี 851)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บี) บริการด้านการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซี พี ซี 852)				
ซี) บริการด้านการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ (ซี พี ซี 853)				
ดี. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์				
เอ) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของหรือเช่า (สำหรับทรัพย์สินในญี่ปุ่น) (ซี พี ซี 821)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 3) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี	

		4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์	4) ไม่มี	
เอ) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของหรือเช่า (สำหรับ ทรัพย์สินนอกญี่ปุ่น) (ซี พี ซี 821)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บี) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์บนพื้นฐานของ ค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (สำหรับทรัพย์สิน ในญี่ปุ่น) (ซี พี ซี 822)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์ 2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์ 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บี) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์บนพื้นฐานของ ค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (สำหรับทรัพย์สิน นอกญี่ปุ่น) (ซี พี ซี 822)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อี) บริการให้เช่าและสิ่งซึ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ				
เอ) บริการให้เช่าและสิ่งซึ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ <sup>14</sup> (ซี พี ซี 83103)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี	

<sup>14</sup> ในกรณีที่บริการให้ผ่านการใช้เรือที่ชักธงญี่ปุ่น เรือต้องเป็นเจ้าของโดย

		3) ไม่มี	3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับบริการลีสซิ่งเรือตามชายฝั่งตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ (กฎหมายฉบับที่ 228 ค.ศ. 1949)	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
บี) บริการให้เช่าและลีสซิ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน <sup>15</sup> (ซี พี ซี 83104)		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
ซี) บริการให้เช่าและลีสซิ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การขนส่งที่ นอกเหนือจากเรือและอากาศยาน (ซีพีซี 83101 ซี พี ซี 83102 ซี พี ซี 83105)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี) อี) บริการให้เช่าและลีสซิ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี	

(เอ) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือ

(บี) วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ที่ผู้แทน (“ไดเฮียวชะ”) ทั้งหมดและผู้บริหารที่บริหารกิจการของวิสาหกิจ (“เกียวมุ-โวะ-ชิกโคซุรุ ยะคุอิน”) จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามมีสัญชาติญี่ปุ่น

<sup>15</sup> ในกรณีที่บริการให้ผ่านการใช้อากาศยานที่จดทะเบียนเป็นอากาศยานญี่ปุ่น อากาศยานต้องเป็นเจ้าของโดย

(เอ) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือ

(บี) วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ที่มีผู้แทน (“ไดเฮียวชะ”) ทั้งหมดและผู้บริหาร (“ยะคุอิน”) จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามมีสัญชาติญี่ปุ่น และจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของหุ้นที่สามารถออก เสี่ยงได้ถือโดยบุคคลญี่ปุ่น

<p>ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ นอกเหนือจากอุปกรณ์การขนส่ง และสินค้า ส่วนบุคคลและในครัวเรือน (ซี พี ซี 83106 - 83109) (ซี พี ซี 832)</p>		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
4) ไม่มี		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
<p>เอฟ บริการธุรกิจอื่น</p>				
<p>เอ) บริการโฆษณา (ซี พี ซี 871)</p>	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
<p>บี) บริการการวิจัยตลาดและการสำรวจ ความเห็นสาธารณะ (ซี พี ซี 864)</p>	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
<p>ซี) บริการการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ (ซี พี ซี 865)</p>	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
<p>ดี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้าน การจัดการ (ซี พี ซี 86601 ซี พี ซี 86609)</p>	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	

		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ดี) บริการการอนุญาตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ซี พี ซี 86602)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อี) บริการการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค (เอ) สำหรับสินค้าที่ผลิต ไม่รวมถึงบริการที่ครอบคลุมโดยกฎหมายการวัด (กฎหมายฉบับที่ 51 ค.ศ. 1992) (ซี พี ซี 8676**)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
(บี) ที่ครอบคลุมโดยกฎหมายการวัดดังต่อไปนี้ (ซี พี ซี 86763**) (หนึ่ง) การตรวจสอบเป็นครั้งคราวของเครื่องมือวัดที่ระบุ (สอง) การตรวจพิสูจน์ของเครื่องมือวัดที่ระบุ (สาม) ธุรกิจการรับรองการวัด รวมถึงธุรกิจการรับรองการวัดที่ระบุ (สี่) การตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ระบุ ที่ใช้สำหรับการรับรองการวัด	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	

(ห้า) การรับรองบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจการรับรองการวัดที่ ระบุ และ (หก) การสอบเทียบเครื่องมือวัด และบริการอื่นๆ				
(ซี) อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
เอฟ) บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การล่า สัตว์ และการป่าไม้ (ซี พี ซี 881)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ 4) ไม่มี	
จี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง (ซี พี ซี 882)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน. 4) ไม่ผูกพัน	
เฮช) บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ (ซี พี ซี 883 ซี พี ซี 5115)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการที่กำหนดให้	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่า	

		<p>ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่ (กฎหมายฉบับที่ 289 ค.ศ. 1950)</p>	<p>บริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่ (กฎหมายฉบับที่ 289 ค.ศ. 1950) และ</p> <p>ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p>	
		<p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่</p>	<p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่</p>	
<p>ไอ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ซี พี ซี 884** ซี พี ซี 885)</p> <p>(เอ) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตระเบิด อุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง อุตสาหกรรมอาวุธ อุตสาหกรรมอวกาศ และ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งปรุงแต่งทางชีววิทยา</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการอาจถูกจำกัด</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(บี) ที่เกี่ยวกับบริการตัดเย็บเสื้อผ้า</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p>	

		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
(ซี) อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน*	1) ไม่ผูกพัน*	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
เจ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายพลังงาน (ซี พี ซี 887)				
(เอ) บริการการติดตั้งไฟฟ้าบนพื้นฐาน ของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการอาจถูกจำกัด	3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
(บี) บริการการติดตั้งไอน้ำและน้ำร้อนบน พื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	

(ซี) อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
เค) บริการการจัดวางบุคลากรภายในญี่ปุ่น ยกเว้นในอาชีพต่อไปนี้ (จำกัดเพียงบริการที่สร้างความสัมพันธ์การทำงานระหว่างผู้สมัครงานกับนายจ้างที่เสาะหาบุคลากรบนพื้นฐานของการสมัครและเสนอให้งาน) (เอ) บริการการขนส่งที่ท่าเรือ (บี) งานการก่อสร้าง และ (ซี) งานที่ระบุในกฎกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองคนงาน (งานดังกล่าวมิได้ระบุไว้ในปัจจุบัน) (ซี พี ซี 87201 ซี พี ซี 87202)		1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เค) บริการจัดวางบุคลากรภายในญี่ปุ่น <sup>16</sup> ยกเว้นในประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้ (จำกัดเพียงบริการส่งคนงานที่จ้างโดยผู้ให้บริการเพื่อทำงานภายใต้การควบคุมของอีกบุคคลหนึ่งในขณะที่คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการจ้าง		1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี	

<sup>16</sup> คนงานที่ส่งไม่อาจส่งจากนอกญี่ปุ่น ผ่านการโอนย้ายภายในบริษัท



		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
เอ็ม) บริการให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซ แร่และการสำรวจ) (ซี พี ซี 86751 ซี พี ซี 86752)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอ็ม) บริการให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซ และแร่ <sup>17</sup> (ซี พี ซี 86751 ซี พี ซี 86752)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
เอ็ม) บริการการสำรวจสำหรับที่ดินในญี่ปุ่น (ซี พี ซี 86753 ซี พี ซี 86754)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ ยกเว้นสำหรับการสำรวจที่กระทำโดยไม่ใช้ข้อมูลการสำรวจพื้นฐาน <sup>18</sup> หรือข้อมูลสำรวจสาธารณะ <sup>19</sup> และในกรณีของการสำรวจสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือในกรณีการสำรวจไม่ต้องใช้ความ	1) ไม่มี	

<sup>17</sup> ไม่รวมถึงบริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่

<sup>18</sup> คำว่า “การสำรวจพื้นฐาน” หมายถึง การสำรวจในชั้นต้นหรือพื้นฐาน ที่กระทำโดยสถาบันสำรวจภูมิศาสตร์ของกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคและการขนส่ง สำหรับทุกการสำรวจ

<sup>19</sup> คำว่า “การสำรวจสาธารณะ” หมายถึง การสำรวจที่นอกเหนือจากการสำรวจพื้นฐาน ซึ่ง

(เอ) ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การสำรวจสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก และ (สอง) การสำรวจที่ไม่ต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำสูง และ

(บี) กระทำด้วยค่าใช้จ่ายที่รับภาระหรือได้รับการอุดหนุน บางส่วนหรือทั้งหมด โดยรัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะอื่นๆ

		<p>ถูกต้องแม่นยำสูง</p> <p>2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ ยกเว้นสำหรับการสำรวจที่กระทำโดยไม่ใช้ข้อมูลการสำรวจพื้นฐาน หรือข้อมูลสำรวจสาธารณะ และในกรณีของการสำรวจสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือในกรณีการสำรวจไม่ต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำสูง</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ ยกเว้นการสำรวจที่กระทำโดยไม่ใช้ข้อมูลการสำรวจพื้นฐาน หรือข้อมูลสำรวจสาธารณะ และในกรณีของการสำรวจสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือในกรณีที่การสำรวจไม่ต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำสูง</p>	<p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
เอ็ม) บริการการสำรวจสำหรับที่ดินนอกญี่ปุ่น (ซี พี ซี 86753 ซี พี ซี 86754)	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
เอ็น) การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ (ไม่รวมถึงเรือ อากาศยาน และอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ)		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p>	

(ซี พี ซี 633 ซี พี ซี 8861-8866)		3) ไม่มี 4) ไม่มี	3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ไอ) บริการการทำความสะดวกอาคาร (ซี พี ซี 87401 ซี พี ซี 87402 ซี พี ซี 87403 ซี พี ซี 87409)		1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
พี) บริการด้านการถ่ายภาพ (ซี พี ซี 875)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
คิว) บริการจัดทำหีบห่อ (ซี พี ซี 876)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อาร์) บริการการพิมพ์และการตีพิมพ์ (ซี พี ซี 88442)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอส) บริการการจัดประชุม (ซี พี ซี 87909)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี	

		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ที) บริการรายงานเครดิต (ซีพีซี 87901)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ที) บริการตัวแทนจัดเก็บ (ซีพีซี 87902**) (เอ) ที่ไม่ได้เป็นการว่าความเกี่ยวกับคดีทางกฎหมาย	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
(บี) ที่เป็นการว่าความเกี่ยวกับคดีทางกฎหมาย <sup>20</sup>	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า บริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา <sup>21</sup> โดยบรรษัทวิชาชีพกฎหมาย หรือ โดยวิสาหกิจที่จัดตั้งภายใต้ กฎหมายมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการ จัดการเครดิตและธุรกิจการจัดเก็บ และ ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี	

<sup>20</sup> ไม่รวมถึงการรับมอบและการได้คืนมาซึ่งเครดิต ยกเว้นสำหรับที่ระบุไว้ในกฎหมายมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเครดิตและธุรกิจการจัดเก็บ (กฎหมายฉบับที่ 126 ค.ศ. 1998)

<sup>21</sup> ในสาขานี้ คำว่า “บุคคลธรรมดา” หมายถึง หนายความที่มีคุณสมบัติเป็น “เบงโกชิ” ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการต้องให้โดยบุคคลธรรมดา โดยบริษัทวิชาชีพ กฎหมาย หรือโดยวิสาหกิจที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเครดิตและธุรกิจการจัดเก็บ	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	4) ไม่มี	
ที) บริการโทรศัพท์ตอบรับ (ซีพีซี 87903)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ที) บริการทำสำเนา (ซีพีซี 87904)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ที) บริการการแปลและล่าม (ซีพีซี 87905)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	

<p>ที) บริการรวบรวมบัญชีรายชื่อจดหมายและจัดส่งจดหมาย (ซี พี ซี 87906)</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ที) บริการออกแบบเฉพาะอย่าง (ซี พี ซี 87907)</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ที) บริการการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (ซี พี ซี 87909)</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ที) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน</p> <p>(เอ) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจ่ายความร้อนและอุตสาหกรรมน้ำมัน</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>(บี) อื่น ๆ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	

		2) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
ที) บริการธุรกิจอื่นที่มีได้จำแนกไว้ที่อื่นใด		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	
		2) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
2. บริการการสื่อสาร				
เอ/บี บริการไปรษณีย์/การเดินทางหนังสือ <sup>22</sup>				
บริการส่งมอบเอกสารทางจดหมายที่ให้โดย ธุรกิจส่งมอบเอกสารทางจดหมายพิเศษ  ธุรกิจส่งมอบเอกสารทางจดหมายพิเศษคือ ธุรกิจที่ให้บริการส่งมอบเอกสารของการจัดส่งสิ่ง หนึ่งหรือรายการต่อไปนี้อย่างรวมกัน ตามที่ระบุใน กฎหมายเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารโดย ผู้ประกอบการเอกชน (กฎหมายฉบับที่ 99 ค.ศ. 2002)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
(เอ) จดหมายที่มีขนาดกว้าง ยาว สูง รวมกันมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือมี น้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
(บี) จดหมายที่ต้องส่งมอบภายในสาม		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	

<sup>22</sup> ผู้ให้บริการไปรษณีย์/การเดินทางหนังสือจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการอนุญาต/การจดทะเบียนสำหรับวิธีการบริการการขนส่งที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลผูกพันของญี่ปุ่นในบริการไปรษณีย์/การเดินทางหนังสือ ที่  
นอกเหนือจากบริการส่งมอบเอกสารทางจดหมาย รวมถึงสิ่งพิมพ์ ห่อ สินค้า หรือรายการอื่น ๆ จะระบุไว้ในส่วนของบริการการขนส่ง (อ้างถึง 11 บริการการขนส่ง)

<p>ชั่วโมงหลังจากส่งจดหมาย และ</p> <p>(ซี) จดหมายที่ค่าจัดส่งเกินกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และไม่น้อยกว่า 1,000 เยน</p>				
<p>บริการไปรษณีย์/การเดินทางหนังสืออื่นๆ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>ซี. บริการโทรคมนาคม</p>				
<p>บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน</p> <p>เอ) บริการโทรศัพท์</p> <p>(ซี พี ซี 7521)</p> <p>บี) บริการการส่งข้อมูลในลักษณะแพคเกจสวิตช์</p> <p>(ซี พี ซี 7523**)</p> <p>ซี) บริการการส่งข้อมูลในลักษณะสลับวงจร</p> <p>(ซี พี ซี 7523**)</p> <p>ดี) บริการเทเล็กซ์</p> <p>(ซี พี ซี 7523**)</p> <p>เอฟ) บริการโทรสาร</p> <p>(ซี พี ซี 7521** ซี พี ซี 7529**)</p>	<p>เอส เอส</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าการเข้าร่วมทุนจากต่างประเทศ โดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัทนโปอน เทเลกราฟ แอนด์ เทเลโฟน (เอ็น ที ที)<sup>23</sup> ต้องน้อยกว่าหนึ่งในสาม</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าสมาชิกผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีใน เอ็น ที ที และบริษัทระดับภูมิภาคต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>ญี่ปุ่นรับข้อมูลผูกพันเพิ่มเติมตามที่บรรยายไว้ข้างล่าง</p>

<sup>23</sup> เอ็น ที ที ต้องเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทระดับภูมิภาค

จ) บริการวงจรที่ให้เช่าแบบลีสซิ่งโดยเอกชน และ (ซี พี ซี 7522** ซี พี ซี 7523**)				
<p style="text-align: center;">ญี่ปุ่น ข้อมูลผู้กักเพิ่มเติม</p> <p>ขอบเขต ต่อไปนี้เป็นคำนิยามและหลักการเกี่ยวกับกรอบการควบคุมดูแล สำหรับบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน</p> <p>คำนิยาม</p> <p>(เอ) คำว่า “โทรคมนาคม” หมายถึง การส่งและการรับสัญญาณ โดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆ</p> <p>(บี) คำว่า “บริการขนส่งด้วยระบบโทรคมนาคมสาธารณะ” หมายถึง บริการขนส่งด้วยระบบโทรคมนาคมใดๆ ที่กำหนด โดยชัดแจ้งหรือในทางปฏิบัติ โดยญี่ปุ่นให้ต้องเสนอให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป บริการดังกล่าวอาจรวมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทรเลข โทรศัพท์ เทเล็กซ์ และการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่ลูกค้าให้โดยทันทีระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่านั้น โดยไม่เปลี่ยนระหว่างจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งในรูปแบบหรือเนื้อหาของข้อมูลลูกค้า</p> <p>(ซี) คำว่า “เครือข่ายการขนส่งโทรคมนาคมสาธารณะ” หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่งอนุญาตให้มีการโทรคมนาคมระหว่างจุดปลายทางของเครือข่ายที่กำหนด</p> <p>(ดี) คำว่า “สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ” หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกของเครือข่ายหรือบริการการขนส่งโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่ง (หนึ่ง) ให้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นตัวหลัก โดยให้บริการคนเดียวหรือจำนวนจำกัด และ (สอง) ไม่สามารถทดแทนได้โดยการประหยัด หรือในทางเทคนิค เพื่อให้ให้บริการ</p> <p>(อี) คำว่า “ผู้ให้บริการหลัก” หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีความสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของการมีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาและการจัดหาในตลาดที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลของ (หนึ่ง) การควบคุมเหนือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ หรือ (สอง) ใช้สถานะในตลาด</p> <p>(เอฟ) คำว่า “ผู้ให้บริการที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวก” หมายถึง ผู้ปฏิบัติการโทรคมนาคมที่จัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายโทรคมนาคม</p> <p>(จี) คำว่า “ผู้ให้บริการที่เน้นการบริการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติการโทรคมนาคมที่นอกเหนือจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่นิยามไว้ในอนุวรรค (เอฟ) ข้างต้น</p> <p>1. การปกป้องการแข่งขัน</p> <p>1.1 การป้องกันทางปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันในโทรคมนาคม</p> <p>จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมเพื่อความมุ่งประสงค์ในการป้องกันผู้ให้บริการ ซึ่งโดยผู้เดียวหรือรวมกันแล้ว เป็นผู้ให้บริการหลัก ไม่ให้เข้าร่วมในการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันหรือปฏิบัติการณ์ต่อไป</p>				

## 1.2 การปกป้อง

การปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันที่กล่าวถึงในวรรค 1.1 จะต้องรวมถึง โดยเฉพาะ

- (เอ) การร่วมในการอุดหนุนข้ามซึ่งเป็นการต่อต้านการแข่งขัน หรือบริการตั้งราคาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (บี) การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เฉพาะเจาะจงอย่างไม่เป็นธรรมในการให้บริการโทรคมนาคม
- (ซี) การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคู่แข่ง ซึ่งมีผลต่อต้านการแข่งขัน และ
- (ดี) การไม่จัดให้มีข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้า ที่จำเป็นในการให้บริการสำหรับให้ผู้ให้บริการอื่นในการให้บริการ อย่างทันท่วงที

## 2. การเชื่อมต่อระหว่างกัน

## 2.1 การเชื่อมต่อระหว่างกันที่ให้ความมั่นใจว่ามี

จะต้องให้ความมั่นใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างกัน ระหว่างผู้ให้บริการที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวก กับผู้ให้บริการที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่เน้นบริการ ในขอบเขตที่กำหนดในกฎหมาย และข้อบังคับ

## 2.2 การเชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการหลัก

จะต้องให้ความมั่นใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการหลัก ณ จุดใดๆ ที่เป็นไปได้ทางเทคนิคในเครือข่าย การเชื่อมต่อระหว่างกันดังกล่าวจะให้

- (เอ) ภายใต้อำนาจกำหนด เงื่อนไข (รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค) และอัตราที่ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าที่ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของตน สำหรับบริการที่คล้ายคลึงกันของผู้ให้บริการที่มีโซ่บริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครืออื่น
- (บี) อย่างทันกาล ตามข้อกำหนด เงื่อนไข (รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนดเฉพาะ) และอัตราที่คิดจากต้นทุน ที่โปร่งใส สมเหตุสมผล คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และแยกออกจากกัน อย่างเพียงพอ <sup>(หมายเหตุ)</sup> เพื่อให้ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องชำระค่าส่วนประกอบของเครือข่ายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่จำเป็นสำหรับการบริการที่จะจัดให้ และ  
(หมายเหตุ) ส่วนประกอบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของเครือข่ายที่ “แยกออกจากกันอย่างเพียงพอ” จะรวมถึงวงวนระดับท้องถิ่นที่แยกจากกัน (รวมถึงการแบ่งปันสาย)
- (ซี) เมื่อได้รับการร้องขอ ณ จุดที่เพิ่มไปจากจุดสิ้นสุดของเครือข่าย ที่เสนอให้แก่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพิ่มเติม

## 2.3 การใช้สถานที่ร่วมกัน ฯลฯ

จะต้องให้ความมั่นใจว่า ผู้ให้บริการหลักถูกกำหนดให้ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นที่เชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการหลัก

- (เอ) เพื่อตั้งอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อระหว่างกันภายในอาคารของผู้ประกอบการหลัก หรือ
- (บี) เพื่อติดตั้งสายเคเบิลและสายที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อระหว่างกันภายในอาคาร ท่อ อุโมงค์สายเคเบิล หรือเสาโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการหลัก

ในกรณีที่เป็นไปได้ในทางกายภาพและในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในทางปฏิบัติหรือที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างรวดเร็วกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของผู้ให้บริการหลัก

#### 2.4 การเชื่อมต่อระหว่างกันตามข้อเสนอการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบอ้างอิงที่ได้รับความเห็นชอบ

จะต้องให้ความมั่นใจว่า ผู้ให้บริการหลักต้องให้ข้อเสนอการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบอ้างอิงเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดูแลตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบอ้างอิงจะต้องสอดคล้องกับหลักการในวรรค 1 และต้องมีถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ซึ่งผู้ให้บริการหลักจะเชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ อย่างน้อยที่สุด ข้อเสนอการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบอ้างอิงจะต้องถูกกำหนดให้มีสิ่งต่อไปนี้

- (เอ) บัญชีรายการและคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างกันที่เสนอ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการดังกล่าว ข้อกำหนดในการดำเนินงานและทางเทคนิค และวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการสั่งและให้บริการดังกล่าว
- (บี) บัญชีรายการของอัตราที่คิดจากต้นทุนที่ผู้ประกอบการหลักเสนอ สำหรับบริการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกันทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นไปได้ ผู้ให้บริการหลักจะต้องใช้วิธีการที่กำหนดบนพื้นฐานของต้นทุนทางเศรษฐกิจแบบมองข้ามหน้าที่เพิ่มเป็นลำดับ
- (ซี) ระยะเวลามาตรฐานระหว่างวันที่ร้องขอกับวันที่เริ่มต้น ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล และ
- (ดี) ถ้อยแถลงเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญาการเชื่อมต่อระหว่างกันที่เสนอ หากมีการกำหนดไว้แล้ว

#### 2.5 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ใช้กับเพียงแก่ผู้ให้บริการหลัก ที่มีอำนาจควบคุมเหนือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

#### 2.6 การเข้าถึงของสาธารณชนซึ่งกระบวนการสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกัน

จะต้องให้ความมั่นใจว่า กระบวนการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการหลักนั้น สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

#### 2.7 ความโปร่งใสของข้อตกลงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างกัน

จะต้องให้ความมั่นใจว่า ผู้ให้บริการหลักได้ให้สาธารณชนเข้าถึงสัญญาการเชื่อมต่อระหว่างกันหรือข้อเสนอการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบอ้างอิง

#### 2.8 การระงับข้อพิพาทเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างกัน

ผู้ให้บริการที่ร้องขอให้มีการเชื่อมต่อระหว่างกันกับผู้ให้บริการหลักจะต้องมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการ

- (เอ) ณ เวลาใดๆ หรือ
- (บี) หลังจากระยะเวลาที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน

ขององค์กรอิสระภายในประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรกำกับดูแล ตามที่กล่าวถึงในวรรค 5 เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และอัตราที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล เท่าที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้

<p>3. บริการที่ให้อย่างทั่วถึง</p> <p>ญี่ปุ่นมีสิทธิที่จะกำหนดประเภทของพันธกรณีเรื่องบริการที่ให้อย่างทั่วถึงที่ตนประสงค์จะคงไว้ พันธกรณีดังกล่าวจะต้องไม่ถือว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขันโดยตัวเอง โดยมีเงื่อนไขว่าพันธกรณีเหล่านั้นบริหารจัดการในลักษณะที่โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นกลางในการแข่งขัน และไม่เป็นการเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับประเภทของบริการที่ให้อย่างทั่วถึงที่ญี่ปุ่นกำหนด</p>				
<p>4. การเข้าถึงของสาธารณชนซึ่งเกณฑ์การออกใบอนุญาต</p> <p>(เอ) ในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาต สิ่งต่อไปนี้จะต้องทำให้สาธารณชนเข้าถึงได้</p> <p>(1) เกณฑ์การออกใบอนุญาตทั้งหมด และระยะเวลาที่ต้องใช้โดยปกติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอสำหรับใบอนุญาต และ</p> <p>(2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละใบอนุญาต(บี)</p> <p>จะต้องแจ้งเหตุผลที่ปฏิเสธใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทราบ เมื่อมีการร้องขอ</p>				
<p>5. ผู้ตรวจสอบควบคุมอิสระ</p> <p>องค์กรตรวจสอบควบคุมจะต้องแยกจากและไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมใดๆ การตัดสินใจของและกระบวนการที่ใช้โดยผู้ตรวจสอบควบคุมจะต้องเป็นกลางต่อผู้เข้าร่วมในตลาดทั้งหมด</p>				
<p>6. การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรที่มีน้อย</p> <p>กระบวนการใดๆ สำหรับการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรที่มีน้อย รวมถึงความถี่ จำนวน และสิทธิผ่านทาง จะต้องกระทำในลักษณะที่ปราศจากอคติ ทันทกาล โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของแถบความถี่ที่จัดสรร จะต้องจัดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นสำหรับการระบุรายละเอียดความถี่ที่จัดสรรสำหรับการใช้ของรัฐที่เฉพาะเจาะจง</p>				
อี) บริการโทรเลข (ซี พี ซี 7522)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการเพิ่มมูลค่า เอช) บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซี พี ซี 7523**) ไอ) บริการฝากข้อความเสียง (ซี พี ซี 7523**)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าการเข้าร่วมทุนกับต่างประเทศ โดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม ในบริษัทนโปอน เทเลกราฟ	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าสมาชิกคณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีใน เอ็น ที ที และบริษัทในภูมิภาค ต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น	

<p>เจ) บริการตั้งข้อมูลและฐานข้อมูลแบบออนไลน์ (ซี พี ซี 7523**)</p> <p>เค) บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน (ซี ดี ไอ) (ซี พี ซี 7523**)</p> <p>แอล) บริการโทรสารเพิ่มมูลค่า/มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการจัดเก็บและการส่งต่อ การจัดเก็บ และการตั้งข้อมูล (ซี พี ซี 7523**)</p> <p>เอ็ม) บริการแปลงรหัสและโปรโตคอล</p> <p>เอ็น) บริการข้อมูล และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ (รวมถึงการดำเนินธุรกรรม) และ (ซี พี ซี 843**)</p> <p>โอ) อื่นๆ</p>		<p>แอนด์ เทลโฟน (เอ็น ที ที)<sup>23</sup> ต้องน้อยกว่าหนึ่งในสาม</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>4) ไม่มี</p>	
<p>ดี. บริการด้านไอที</p>				
<p>เอ) บริการการผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์ และเทปวีดีทัศน์ (ซี พี ซี 9611)</p>	<p>เอส เอส</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>บี) บริการการฉายภาพยนตร์ (ซี พี ซี 9612)</p>	<p>เอส เอส</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p>	

		3) ไม่มี 4) ไม่มี	3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ซี) บริการวิทยุและโทรทัศน์ (ซี พี ซี 9613)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ดี) บริการถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์ (ซี พี ซี 7524)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อี) บริการบันทึกเสียง	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอฟ) อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
จ. อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	

		3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
3. บริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง				
เอ. งานก่อสร้างทั่วไปสำหรับอาคาร (ซี พี ซี 512) บี. งานก่อสร้างทั่วไปสำหรับวิศวกรรมโยธา (ซี พี ซี 513) ซี. งานติดตั้งและประกอบ (ซี พี ซี 514 ซี พี ซี 516) ดี. งานสร้างอาคารให้แล้วเสร็จและตกแต่งงาน ให้เสร็จสิ้น (ซี พี ซี 517) อี. อื่น ๆ (ซี พี ซี 511 ซี พี ซี 515 ซี พี ซี 518)  (เอ) บริการเหล่านี้ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
(บี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าบริการที่กำหนดให้	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่า	

		<p>ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่</p>	<p>บริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่ และ</p> <p>ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p>	
		<p>4) ไม่มี ยกเว้นว่า</p> <p>บริการที่กำหนดให้ต้องมีสิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่ และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p>	<p>4) ไม่มี ยกเว้นการบริการที่ต้องใช้สิทธิในการทำเหมืองแร่หรือสิทธิในการเช่าทำเหมืองแร่ ต้องจัดให้โดยคนชาติญี่ปุ่นหรือวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตามกฎหมายการทำเหมืองแร่</p>	
4.	บริการการจัดจำหน่าย			
เอ.	บริการของตัวแทนที่ได้ค่านายหน้า (ซี พี ซี 621 ซี พี ซี 61111 ซี พี ซี 61130 ซี พี ซี 61210)			
บี.	บริการค้าส่ง			

<sup>24</sup> ตลาดค้าส่งสาธารณะคือตลาดที่จัดตั้งภายใต้ความเห็นชอบจากรัฐบาลระดับประเทศหรือท้องถิ่นสำหรับบริการของตัวแทนที่ได้ค่านายหน้าและบริการค้าส่งอาหารสด ซึ่งรวมถึง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากทะเล เนื้อสัตว์และอาหารประจำวันอื่นๆ และดอกไม้ โดยการขายทอดตลาดหรือการประมูล ที่จอครด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการค้าและจำหน่ายสินค้าข้างต้น ซึ่งดำเนินการเป็นการถาวร

<p>ซี. บริการการค้าปลีก (ซีพี ซี 622 ซีพี ซี 61111 ซีพี ซี 61130 ซีพี ซี 61210)</p> <p>ดี. บริการเฟรนไชส์ (ซีพี ซี 8929)</p> <p>(เอ) บริการที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ไม่รวมถึงที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริการที่ให้ที่ตลาดค้าส่งสาธารณะ<sup>24</sup></p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>(บี) บริการเหล่านี้ที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม</p>		<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(ซี) บริการเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการอาจจำกัด</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการอาจจำกัด</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	

(ดี) บริการเหล่านี้ที่ให้ที่ตลาดค้าส่ง สาธารณะ		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี ยกเว้นว่า จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้ บริการอาจถูกจำกัด และ ผู้ให้บริการที่ตลาดขายส่งสาธารณะ กลางต้องเป็นวิสาหกิจที่จัดตั้ง ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตาม กฎหมายตลาดขายส่งสาธารณะ (กฎหมายฉบับที่ 35 ค.ศ. 1971) 4) ไม่มี ยกเว้นว่า จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้ บริการอาจถูกจำกัด และ ผู้ให้บริการที่ตลาดขายส่งสาธารณะ กลางต้องเป็นวิสาหกิจที่จัดตั้ง ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ตาม กฎหมายตลาดขายส่งสาธารณะ	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน* 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อ. อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
5 บริการการศึกษา				
เอ บริการการศึกษาเบื้องต้น				

บริการการศึกษาก่อนเข้าโรงเรียนที่ให้โดย บริการรับเลี้ยงเด็ก (ซี พี ซี 92110**)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการการศึกษาเบื้องต้น <sup>25,26</sup> ที่ให้โดย การศึกษาในระบบ (ซี พี ซี 92110** ซี พี ซี 9219)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี ยกเว้นว่าสถาบันการศึกษาใน ระบบต้องจัดตั้งโดยนิติบุคคล โรงเรียน <sup>27</sup> 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
บี. บริการการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา (เอ) บริการการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา <sup>25,26</sup> ที่ให้ในฐานะการศึกษาในระบบ (ซี พี ซี 9221 ซี พี ซี 9222 ซี พี ซี 9223)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี ยกเว้นว่าสถาบันการศึกษาใน ระบบต้องจัดตั้งโดยนิติบุคคล โรงเรียน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	

<sup>25</sup> บริการการศึกษาเหล่านี้ที่ให้ในฐานะที่เป็นการศึกษาในระบบในญี่ปุ่นให้โดยสถาบันการศึกษาในระบบ “สถาบันการศึกษาในระบบ” หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยี โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนพิการ และโรงเรียนอนุบาล

<sup>26</sup> ข้อมูลผู้กักพื้นที่เฉพาะเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ผ่านหมวดการให้บริการใดๆ จะต้องไม่ถูกตีความว่าใช้บังคับกับการยอมรับหน่วยการเรียน ปริญญา และใบรับรองอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาในระบบ วิทยาลัยการฝึกอบรมเฉพาะทาง (เซ็นชู-กักโค) และโรงเรียนเบ็ดเตล็ด (เคะคุชู-กักโค) ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

<sup>27</sup> คำว่า “นิติบุคคลโรงเรียน” หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้บริการการศึกษา ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น

(ปี) อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ซี. บริการการศึกษาขั้นสูง <sup>25 26</sup> (ซี พี ซี 9231 ซี พี ซี 9239)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าสถาบันการศึกษาในระบบต้องจัดตั้งโดยนิติบุคคล โรงเรียน 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี. บริการการศึกษาผู้ใหญ่ <sup>26 28</sup> (ซี พี ซี 924)	เอสเอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อี. บริการการศึกษาอื่นๆ <sup>26 28</sup> (รวมถึงบริการที่ให้โดยครูสอนนาฏศิลป์ไทย เพลงไทย อาหารไทย มวยไทยและ ภาษาไทย) (ซี พี ซี 929)				
6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม				

<sup>28</sup> สถาบันการศึกษาในระบบต้องจัดตั้งขึ้นโดยนิติบุคคลของโรงเรียน วิทยาลัยการฝึกอบรมเฉพาะทางและโรงเรียนเบ็ดเตล็ดอาจถูกกำหนดให้ต้องจัดตั้งขึ้นโดยนิติบุคคลโรงเรียน สถาบันการศึกษาในระบบจะให้การศึกษาระบบ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจให้บริการการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบได้ ในขณะที่วิทยาลัยการฝึกอบรมเฉพาะทางและโรงเรียนเบ็ดเตล็ดให้บริการการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ

เอ. บริการการกำจัดน้ำเสีย (ซีพีซี 9401)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บี. บริการกำจัดขยะ (ซีพีซี 9402)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ซี. บริการด้านอนามัยและบริการที่คล้ายกัน (ซีพีซี 9403)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี. อื่นๆ				
บริการทำความสะอาดไอเสีย (ซีพีซี 9404)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการลดเสียงรบกวน (ซีพีซี 9405)				
บริการคุ้มครองธรรมชาติและภูมิประเทศ (ซีพีซี 9406)				
บริการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่น (ซีพีซี 9409)				

<p>7. บริการการเงิน</p> <p>เพื่อความมุ่งประสงค์ของตารางนี้ ความเข้าใจว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน (ซึ่งต่อไปในภาคผนวกนี้จะเรียกว่า “ความเข้าใจ”) ซึ่งรวมอยู่ในตารางข้อมูลเฉพาะของญี่ปุ่นของความตกลงแกตส์ (เอกสารฉบับลิว ที โอ จี เอ ที เอส/เอส ซี/46/เอส ยู ที พี เอล 3) ได้รวมเข้าไว้ในและเป็นส่วนหนึ่งของตารางนี้</p> <p>ญี่ปุ่นรับข้อมูลเฉพาะของตนเกี่ยวกับบริการการเงินตามบทที่ 7 ภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงินของความตกลงแกตส์ ที่กล่าวถึงในวรรค 3 ของข้อ 72 ซึ่งจะต้องใช้บังคับโดยอนุโลมกับบริการการเงินในความตกลงฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงิน”) และความเข้าใจ</p> <p>เพื่อเหตุผลในด้านดูแลความแข็งแกร่งภายในบริบทของอนุวรรค 2 (เอ) ของภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงิน ญี่ปุ่นจะต้องไม่ถูกห้ามไม่ให้ใช้มาตรการ อาทิ การจำกัดอย่างไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบทางกฎหมายของการจัดตั้งทางพาณิชย์ เพื่อเหตุผลเดียวกัน ญี่ปุ่นจะต้องไม่ถูกห้ามไม่ให้ใช้บังคับข้อจำกัดที่ไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการยอมรับให้บริการการเงินใหม่ๆ ในตลาดบริการด้านการเงิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกรอบการตรวจสอบควบคุมซึ่งมุ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านดูแลความแข็งแกร่งดังกล่าว ในบริบทนี้ บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ค้าขายหลักทรัพย์ที่มีการนิยามไว้ในกฎหมายญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง และธนาคารจะไม่ได้ได้รับอนุญาตให้ค้าขายหลักทรัพย์เหล่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว</p> <p>ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะในสาขาบริการการเงิน บริการที่ให้ในประเทศไทยแก่ผู้รับบริการในญี่ปุ่น โดยไม่มีการตลาดเชิงรุกใดๆ จากผู้ให้บริการถือว่าเป็นบริการที่ให้ภายใต้อนุวรรค (วาย) (สอง) ของข้อ 73</p>			
<p>เอ. บริการการประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย</p>	<p>ข้อมูลเฉพาะในแถวการเข้าสู่ตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในอนุวรรค (วาย) (หนึ่ง) และอนุวรรค (วาย) (สอง) ของข้อ 73 จะไม่ผูกพัน ยกเว้นสำหรับพันธกรณีภายใต้วรรค บี 3 และ บี 4 ของความเข้าใจตามลำดับ ซึ่งมีขึ้นในสาขานี้ เพิ่มเติมจากที่ครอบคลุมโดยบทบัญญัติของข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 และภาคผนวกว่าด้วยบริการด้านการเงิน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ข้างล่าง</p>		

<sup>29</sup> บริการการเป็นตัวกลางการประกันภัยอาจให้เพียงสำหรับสัญญาการประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ให้ในญี่ปุ่น

	<p>1) ไม่มี ยกเว้นว่า  ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ใน  หลักการ สำหรับสัญญาการ  ประกันภัย เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อยู่และ  ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดตามมา</p> <p>(เอ) สินค้าที่ขนส่งภายในญี่ปุ่น  และ</p> <p>(บี) เรือที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น ที่  ไม่ได้ใช้สำหรับการขนส่งทาง  ทะเลระหว่างประเทศ และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับ  บริการการเป็นตัวกลางการ  ประกันภัยในญี่ปุ่น</p>	<p>1) ไม่มี</p>	
	<p>2) ไม่มี ยกเว้นว่า  ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ใน  หลักการ สำหรับสัญญาการ  ประกันภัย เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อยู่และ  ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดตามมา</p> <p>(เอ) สินค้าที่ขนส่งภายในญี่ปุ่น  และ</p> <p>(บี) เรือที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น ที่  ไม่ได้ใช้สำหรับการขนส่งทาง  ทะเลระหว่างประเทศ และ</p> <p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับ</p>	<p>2) ไม่มี</p>	

		<p>บริการการเป็นตัวแทนกลางการ ประกันภัยในญี่ปุ่น</p> <p>3) ไม่มี<sup>29</sup></p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
ปี.	<p>บริการธนาคารและด้านการเงินอื่น (ไม่รวมถึงบริการการประกันภัยและบริการที่ เกี่ยวข้องกับการประกันภัย)</p>	<p>ข้อผูกพันเฉพาะในแถวการเข้าสู่ ตลาดเกี่ยวกับการให้บริการ ภายใต้อนุ วรรค (วาย) (หนึ่ง) และอนุวรรค (วาย) (สอง) ของข้อ 73 จะไม่ผูกพัน ยกเว้น สำหรับข้อผูกพันภายใต้วรรค ปี 3 และ ปี 4 ของความเข้าใจ ตามลำดับ ซึ่งมีขึ้นใน สาขานี้เพิ่มเติมจากที่ครอบคลุมโดย บทบัญญัติของข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 และภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงิน ตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ข้างล่าง</p> <p>1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทาง พาณิชย์ สำหรับบริการการจัดการ การลงทุนแบบใช้ดุลยพินิจ</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าระบบการประกันเงินฝากไม่ ครอบคลุมถึงเงินฝากที่รับไว้โดยสาขาของ ธนาคารต่างประเทศ</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
8.	<p>บริการเกี่ยวกับสุขภาพและด้านสังคม</p>			

เอ. บริการโรงพยาบาล (ซี พี ซี 9311)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัด เกี่ยวกับการเข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัด เกี่ยวกับการเข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	2) การเบิกค่าใช้จ่ายคืน สำหรับการ รักษาพยาบาลที่ได้รับโดยคนชาติญี่ปุ่นใน ประเทศไทยจะต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การเบิกคืนดังกล่าวจะต้องกระทำตาม กฎหมายและข้อบังคับของญี่ปุ่น
บี. บริการสุขภาพมนุษย์อื่น ๆ				
บริการทางการแพทย์โดยรพพยาบาล (ซี พี ซี 93192)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัด เกี่ยวกับการเข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัด เกี่ยวกับการเข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	
บริการที่พักรักษาสุขภาพอื่นที่นอกเหนือจาก บริการโรงพยาบาล (ซี พี ซี 93193)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการจัดเก็บโลหิตที่ระบุในกฎหมายเพื่อ รับประกันให้มีอุปทานที่มั่นคงและเรื่อง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหิตที่		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน	

ปลอดภัย (กฎหมายฉบับที่ 160 ค.ศ. 1956) (ซี พี ซี 93199)		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ซี. บริการทางสังคม (รวมถึงบริการที่ให้โดย ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาต ไม่รวมถึงบริการ ดูแลเด็กรายวัน) (ซี พี ซี 933 ยกเว้น ซี พี ซี 93321)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัด การเข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน ยกเว้นว่าจะไม่มีการจำกัดการ เข้าร่วมของทุนต่างชาติ 4) ไม่มี	
ดี. อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
9. บริการการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวกับการเดินทาง				
เอ. โรงแรมและภัตตาคาร				
บริการโรงแรมและภัตตาคาร (รวมถึงบริการ ที่ให้โดยพ่อครัวแม่ครัวไทย ไม่รวมถึงบริการ จัดเลี้ยง) (ซี พี ซี 641-643 ยกเว้น ซี พี ซี 6423)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	

บริการการจัดการโรงแรม		1) ไม่มีผู้กักกัน*	1) ไม่มีผู้กักกัน*	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
บริการจัดเลี้ยง (ซี พี ซี 6423)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
บี. บริการตัวแทนการเดินทางและการจัดทัวร์ (ซี พี ซี 7471)	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ซี. บริการมัดคุเทศก์ (ซี พี ซี 7472)		1) ไม่มีผู้กักกัน*	1) ไม่มีผู้กักกัน*	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ด. อื่น ๆ		1) ไม่มีผู้กักกัน	1) ไม่มีผู้กักกัน	
		2) ไม่มีผู้กักกัน	2) ไม่มีผู้กักกัน	
		3) ไม่มีผู้กักกัน	3) ไม่มีผู้กักกัน	
		4) ไม่มีผู้กักกัน	4) ไม่มีผู้กักกัน	

10. บริการด้านสันหนากการ วัฒนธรรมและการกีฬา					
เอ.	บริการให้ความบันเทิง (รวมถึงบริการนาฏศิลป์ไทยหรือจำพื่นบ้านของไทย เพลงไทย ละคร วงดนตรีแสดงสดและละครสัตว์) (ซี พี ซี 9619)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บี.	บริการสำนักข่าว (ซี พี ซี 962)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ซี. บริการห้องสมุด เอกสาร พิพิธภัณฑ์ และบริการด้านวัฒนธรรมอื่นๆ					
	บริการห้องสมุดและเอกสาร (ซี พี ซี 96311 ซี พี ซี 96312)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
	บริการพิพิธภัณฑ์ รวมถึงบริการการสงวนรักษาสถานที่และอาคารประวัติศาสตร์ (ซี พี ซี 9632)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
	บริการด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ (ซี พี ซี 9633)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี	

		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ด. บริการการกีฬาและสันทนาการอื่น				
บริการการกีฬา (รวมถึงมวยไทย (มวยที่ใช้ ขาเตะ)) (ซี พี ซี 9641) บริการสวนและชายหาดเพื่อสันทนาการ (ซี พี ซี 96491)		1) ไม่มีผู้กักกัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มีผู้กักกัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการการพนันและเสียงโศค (ซี พี ซี 96492)		1) ไม่มีผู้กักกัน 2) ไม่มีผู้กักกัน 3) ไม่มีผู้กักกัน 4) ไม่มีผู้กักกัน	1) ไม่มีผู้กักกัน 2) ไม่มีผู้กักกัน 3) ไม่มีผู้กักกัน 4) ไม่มีผู้กักกัน	
บริการสันทนาการอื่น ๆ (ซี พี ซี 96499)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อี. อื่นๆ		1) ไม่มีผู้กักกัน 2) ไม่มีผู้กักกัน 3) ไม่มีผู้กักกัน 4) ไม่มีผู้กักกัน	1) ไม่มีผู้กักกัน 2) ไม่มีผู้กักกัน 3) ไม่มีผู้กักกัน 4) ไม่มีผู้กักกัน	
11. บริการการขนส่ง				

เอ. บริการการขนส่งทางทะเล					
<p>เอ) บี)</p> <p>บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (รวมถึงบริการการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า) (ซี พี ซี 7211 ซี พี ซี 7212)</p>	เอสเอส	<p>1) (เอ) การขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่มี<sup>30</sup></p> <p>(บี) การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศแบบสุ่มเป็นกอง และแบบอื่นๆ รวมถึงการขนส่งผู้โดยสาร ไม่มี<sup>30</sup></p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการดำเนินการกองเรือที่ชักธงญี่ปุ่น ไม่มี ยกเว้นว่ามีข้อกำหนดเรื่องสัญชาติ<sup>31</sup> สำหรับเรือที่จะชักธงญี่ปุ่น</p> <p>(บี) รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับการให้บริการการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของหมายเหตุ</p>	<p>1) (เอ) การขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่มี<sup>30</sup></p> <p>(บี) การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศแบบสุ่มเป็นกอง และแบบอื่นๆ รวมถึงการขนส่งผู้โดยสาร ไม่มี<sup>30</sup></p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการดำเนินการกองเรือที่ชักธงญี่ปุ่น ไม่มี ยกเว้นว่ามีข้อกำหนดเรื่องสัญชาติ<sup>31</sup> สำหรับเรือที่จะชักธงญี่ปุ่น</p> <p>(บี) รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับการให้บริการการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 ของหมายเหตุข้างล่าง) ไม่มี</p>	<p>บริการดังต่อไปนี้จะเป็นที่เข้าถึงของผู้ให้บริการการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>(เอ) บริการนำร่อง</p> <p>(บี) บริการการผลักและการลาก</p> <p>(ซี) บริการจัดหา ใส่เชื้อเพลิง และการบรรจุน้ำ</p> <p>(ดี) บริการเก็บขยะและกำจัดขยะ</p> <p>(อี) บริการของกัปตันที่ท่าเรือ</p> <p>(เอฟ) บริการช่วยเหลือการเดินทางเรือ</p> <p>(จี) บริการดำเนินงานบนฝั่ง ที่มี ความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการเกี่ยวกับเรือ รวมถึงการสื่อสาร การให้หน้าและไฟฟ้า</p> <p>(เอช) บริการซ่อมแซมยามฉุกเฉิน และ</p> <p>(ไอ) บริการการทอดสมอเรือ ที่จอดเรือ การจอดเรือ</p>	

<sup>30</sup> ข้อจำกัดหรือข้อห้ามของ เอ) การเข้าท่าเรือญี่ปุ่น และ บี) การบรรทุกสินค้าขึ้นและขนถ่ายสินค้าลงในท่าเรือญี่ปุ่นสำหรับระยะเวลาที่กำหนด อาจจะถูกกำหนดเป็นมาตรการตอบโต้ผู้เดินเรือที่เป็นคนในประเทศซึ่งยังคงทำความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้เดินเรือญี่ปุ่น แม้ว่าจะได้มีคำบอกกล่าวล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้มาตรการดังกล่าว ภายใต้การประติบัติที่ไม่เป็นการอนุเคราะห์ที่กระทำโดยประเทศนั้น หรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระดับท้องถิ่นหรือองค์กรที่คล้ายกันของประเทศนั้น

<sup>31</sup> ในสาขานี้ คำว่า "ข้อกำหนดเรื่องสัญชาติ" หมายความว่า เรือต้องเป็นเจ้าของโดย

(เอ) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือ

(บี) วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ที่มีผู้แทน ("ไต่เฮียวะชะ") ทั้งหมดและผู้บริหารที่บริหารกิจการของวิสาหกิจ ("เกียวมุ-โวะ-ชิกโคซุรุ ยะคชิน") จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามมีสัญชาติญี่ปุ่น

		<p>ข้างล่าง) ไม่มี</p> <p>4) (เอ) ลูกเรือ ไม่มี ยกเว้นว่าชาวต่างชาติที่ว่าจ้างโดยวิสาหกิจญี่ปุ่น ยกเว้นกะลาสีเรือที่กล่าวถึงในการแจ้งอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจทำงานบนเรือที่ชักธงญี่ปุ่น</p> <p>(บี) บุคลากรสำคัญที่ได้รับการว่าจ้างเกี่ยวกับการจัดตั้งทางพาณิชย์ ตามที่นิยามไว้ภายใต้ 3) (บี) ข้างต้น ไม่มี</p>	<p>4) (เอ) ลูกเรือ ไม่มี ยกเว้นว่าชาวต่างชาติที่ว่าจ้างโดยวิสาหกิจญี่ปุ่น ยกเว้นกะลาสีเรือที่กล่าวถึงในการแจ้งอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจทำงานบนเรือที่ชักธงญี่ปุ่น</p> <p>(บี) บุคลากรสำคัญที่ได้รับการว่าจ้างเกี่ยวกับการจัดตั้งทางพาณิชย์ ตามที่นิยามไว้ภายใต้ 3) (บี) ข้างต้น ไม่มี</p>	
ซี) การเช่าเรือพร้อมลูกเรือ (ไม่รวมถึงเรือที่ชักธงญี่ปุ่น) (ซี พี ซี 7213)	เอส เอส	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
เอ. บริการเสริมการขนส่งทางทะเล				
ดี) การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเรือ (ซี พี ซี 8868**)		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าการจัดตั้งหรือการขยายท่าเทียบเรือหรือที่ทอดสมอเรือซึ่งสามารถใช้เพื่อการผลิตหรือซ่อมแซมเรือ ที่เกินกว่าสัดส่วนที่</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p>	

		กำหนดไว้จะขึ้นอยู่กับการทดสอบ ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ		
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
อี) บริการการผลักดันและการลาก (ซี พี ซี 7214)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอฟ) บริการช่วยเหลือและกู้เรือ บริการเติมน้ำ บริการเติมเชื้อเพลิง บริการเก็บขยะ (ซี พี ซี 7454 ซี พี ซี 7459)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอฟ) บริการนำร่อง (ซี พี ซี 7452)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
เอฟ) บริการปฏิบัติการท่าเรือและทางน้ำ (ไม่รวม การจัดการกับสินค้า) (ซี พี ซี 7451) บริการช่วยเหลือการเดินเรือ (ซี พี ซี 7453)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

บริการจัดการกับสินค้าทางทะเล (ตามที่ นิยามไว้ในวรรค 2 ของหมายเหตุข้างล่างนี้)		1) ไม่มีผู้พัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการ อาจถูกจำกัด ในท่าเรือที่รัฐบาลกำหนด <sup>32</sup> 4) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการ อาจถูกจำกัด ในท่าเรือที่รัฐบาลกำหนด <sup>32</sup>	1) ไม่มีผู้พัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการสถานีตู้สินค้าและคลังสินค้า (ตามที่ นิยามไว้ในวรรค 3 ของหมายเหตุข้างล่าง)		1) ไม่มีผู้พัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการ อาจถูกจำกัด ในท่าเรือที่รัฐบาลกำหนด <sup>32</sup> 4) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการ อาจถูกจำกัด ในท่าเรือที่รัฐบาลกำหนด <sup>32</sup>	1) ไม่มีผู้พัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการตัวแทนพาณิชย์นาวี (ตามที่นิยามไว้ ในวรรค 4 ของหมายเหตุข้างล่าง)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
บริการจัดส่งต่อสินค้าทางทะเล (ตามที่	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่า	1) ไม่มี ยกเว้นว่าใบอนุญาตให้ดำเนินการ	

<sup>32</sup> สัมปทานสาธารณูปโภคหรือกระบวนการออกใบอนุญาต อาจใช้บังคับในกรณีที่เป็นการครอบครองสาธารณสมบัติ

<p>นิยามไว้ในวรรค 5 ของหมายเหตุข้างล่าง)</p>		<p>ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการหรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าใบอนุญาตให้ดำเนินงานหรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้น ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ และ ใบอนุญาตให้ดำเนินงานหรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p>	<p>หรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าใบอนุญาตให้ดำเนินงานหรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าใบอนุญาตให้ดำเนินการหรือการจดทะเบียนกับรัฐบาลจะออกให้บนพื้นฐานต่างตอบแทน</p>	
<p style="text-align: center;">หมายเหตุของข้อมูลพิเศษในสาขา บริการขนส่งทางทะเลและบริการสนับสนุนการขนส่งทางทะเล</p> <p>โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ถนน ทางรถไฟ ทางน้ำภายในประเทศ และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนในตารางข้อมูลพิเศษเฉพาะนี้ ผู้ดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธียุโรป (หมายเหตุ 1) จะต้องสามารถให้เช่าหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งรถบรรทุก ตู้รถไฟบรรทุกหรือเรือบรรทุก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมุ่งประสงค์ในการจัดส่งต่อสินค้าในประเทศ หรือเข้าถึง และใช้กิจกรรมหลากหลายวิธีในรูปแบบเหล่านี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ (หมายเหตุ 2) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี</p> <p>(หมายเหตุ 1) “ผู้ดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี” หมายถึง บุคคล ซึ่งใบตราส่ง เอกสารการขนส่งหลากหลายวิธี หรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นหลักฐานว่าสัญญารับขนส่งสินค้าหลากหลายวิธีออกในนามผู้นั้น และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนั้น</p> <p>(หมายเหตุ 2) “ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ” หมายถึง เพื่อความมุ่งประสงค์ของการดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี ความสามารถของผู้ดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธีที่จะจัดการลำเลียงสินค้าบนพื้นฐานที่ทันกาล รวมถึงลำดับความสำคัญเหนือสินค้าอื่นซึ่งได้เข้าสู่ท่าเรือที่หลัง</p>				

## คำนิยาม

1. “รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับการให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ” หมายถึง ความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทย ในการรับดำเนินการในญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการให้บริการขนส่งบางส่วนหรืออย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าของตน ซึ่งการขนส่งทางทะเลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ (อย่างไรก็ดี ข้อผูกพันนี้จะต้องไม่ถูกตีความว่าจำกัด หมายความว่าในลักษณะใด ซึ่งข้อผูกพันเฉพาะที่รับผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการที่ให้บริการใต้อนุวรรค (วาย) (หนึ่ง) ของข้อ 73)

กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (เอ) การตลาดและการขายบริการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ตั้งแต่การเสนอข้อถึงการออกบัญชีรายการสินค้า ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นบริการที่ดำเนินการหรือเสนอโดยผู้ให้บริการเอง หรือโดยผู้ให้บริการซึ่งผู้ขายบริการได้ทำข้อตกลงทางธุรกิจไว้แล้ว
- (บี) การได้มา ด้วยตนเอง หรือในนามของลูกค้าของตน (และการขายต่อให้แก่ลูกค้าของตน) ซึ่งบริการการขนส่งภายในประเทศหรือบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงบริการการขนส่งภายในประเทศผ่านหมวดใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางน้ำภายในประเทศ ถนน และรถไฟ แต่ไม่รวมถึงทางอากาศ ซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการแบบบูรณาการ
- (ซี) การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการขนส่ง เอกสารทางศุลกากร หรือเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง
- (ดี) การจัดหาข้อมูลทางธุรกิจโดยวิธีใดๆ รวมถึง ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติของภาคผนวกว่าด้วยโทรคมนาคมของแกตส์)
- (อี) การจัดทำข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ (รวมถึงการเข้าร่วมในหุ้นของบริษัท) และการแต่งตั้งบุคลากรที่สรรหาจากท้องถิ่น (หรือในกรณีที่เป็นบุคลากรต่างชาติ โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในบทที่ 9) กับตัวแทนการขนส่งสินค้าทางเรือใดๆ ที่จัดตั้งในท้องถิ่น และ
- (เอฟ) กระทำการในนามของบริษัทในการเตรียมการเรียกเรือหรือรับมอบสินค้าเมื่อจำเป็น

2. “บริการจัดการกับสินค้าทางทะเล” หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทรับขนของ รวมถึงผู้ดำเนินการปลายทาง แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมโดยตรงของกรรมากรท่าเรือ เมื่อแรงงานนี้ได้รับการจัดตั้งโดยอิสระจากบริษัทผู้ดำเนินการรับขนของหรือผู้ดำเนินการปลายทาง ทั้งนี้ กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงเหล่านี้รวมถึงการจัดการและการกำกับดูแล

- (เอ) การบรรจุ/การปล่อยสินค้าไปยัง/จากเรือ
- (บี) การผูกเชือก/การแกะเชือกสินค้า
- (ซี) การรับ/การส่งมอบและการเก็บรักษาสินค้า ก่อนการขนส่งสินค้าหรือหลังจากการขนถ่ายสินค้า

3. “บริการสถานีผู้สินค้าและคลังสินค้า” หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วยการจัดเก็บในผู้สินค้า ไม่ว่าที่บริเวณท่าเรือหรือภายในประเทศ เพื่อความมุ่งหมายในการบรรจุ/หรือออก ซ่อมแซม และทำให้ผู้สินค้าพร้อมสำหรับการขนส่ง

4. “บริการตัวแทนพาณิชย์นาวี” หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วยการแสดงตนเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของสายการขนส่งสินค้าทางเรือหรือบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือหนึ่งแห่งหรือมากกว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ดังต่อไปนี้

<p>(เอ) การตลาดและการขายบริการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเสนอชื่อถึงการออกใบอนุญาตซื้อขายสินค้า และการออกไปตราส่งในนามของบริษัท การได้มาและการขายต่อบริการที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น การจัดเตรียมเอกสารและการให้ข้อมูลทางธุรกิจ และ</p> <p>(บี) กระทำการในนามของบริษัทในการจัดการเรือหรือรับมอบสินค้า เมื่อจำเป็น</p> <p>5. “บริการจัดส่งต่อสินค้าทางทะเล” หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วยการจัดการและการกำกับการดำเนินการขนส่งสินค้าในนามของผู้ขนส่งสินค้า โดยผ่านการได้มาซึ่งบริการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเอกสารและการให้ข้อมูลทางธุรกิจ บริการจัดส่งสินค้าต่อทางทะเลรวมถึงบริการที่ให้โดยบุคคล ซึ่งไปตราส่ง เอกสารการขนส่งหลากวิธี หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานของสัญญาออกในนามของผู้ขนส่ง และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนั้น</p>				
<p>บี. การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ</p>				
<p>ดี) การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเรือ (ซี พี ซี 8868**)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าการจัดตั้งหรือการขยายท่าเรือหรือที่ทอดสมอเรือ ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซมเรือ ที่เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้จะขึ้นอยู่กับทดสอบความจำเป็นทางเศรษฐกิจ</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>อี) บริการการลากและการลาก (ซี พี ซี 7224)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>เอฟ) บริการช่วยเหลือและกู้เรือ บริการเติมน้ำ บริการเติมเชื้อเพลิง บริการเก็บขยะ (ซี พี ซี 7454 ซี พี ซี 7459)</p>	<p>เอส เอส</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p>	

		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
เอฟ) บริการการนำร่อง (ซี พี ซี 7452)		1) ไม่ผูกพัน*	1) ไม่ผูกพัน*	
		2) ไม่ผูกพัน*	2) ไม่ผูกพัน*	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
เอฟ) บริการดำเนินการที่ท่าเรือและทางน้ำ (ไม่ รวมถึงการจัดการสินค้า) (ซี พี ซี 7451) บริการช่วยเหลือในการเดินเรือ (ซี พี ซี 7453)		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	
		2) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
ซี. บริการขนส่งทางอากาศ				
ดี) บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอากาศยาน ที่นิยามไว้ในอนุวรรค (เอ) ของข้อ 73		1) ไม่ผูกพัน*	1) ไม่ผูกพัน*	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ ออกให้แก่ผู้ให้บริการ อาจถูกจำกัด	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
อี) การขายและการตลาดของบริการขนส่งทาง อากาศ ที่นิยามไว้ในอนุวรรค (พี) ของข้อ 73	เอส เอส	1) ไม่มี	1) ไม่มี	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	

อี)	บริการสำรองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ นิยามไว้ในวรรคย่อย (ดี) ของข้อ 73	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดิ. การขนส่งทางอากาศ					
	การขนส่งทางอากาศ (ซี พี ซี 733)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อี. บริการขนส่งทางรถไฟ					
เอ)	การขนส่งผู้โดยสาร (ซี พี ซี 7111)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ 4) ไม่มี	
บี)	การขนส่งสินค้าเป็นระวาง (ซี พี ซี 7112)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายเงินตราต่างประเทศและการค้า ต่างประเทศ	

		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ซี) บริการการผลัดและการลาก (ซี พี ซี 7113)		1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี) บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์การ ขนส่งทางรถไฟ (ซี พี ซี 8868**)		1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี) การเช่าอุปกรณ์การขนส่งทางรถไฟพร้อมกับ ผู้ปฏิบัติงาน	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อี) บริการสนับสนุนสำหรับบริการการขนส่งทาง รถไฟ (ซี พี ซี 743)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ 4) ไม่มี	
เอฟ. บริการการขนส่งทางถนน				

<p>เอ) การขนส่งผู้โดยสาร (ซี พี ซี 71211 ซี พี ซี 71212 ซี พี ซี 71213 ซี พี ซี 71214 ซี พี ซี 71221)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าข้อกำหนดเรื่องจำนวนผู้ให้บริการ เกี่ยวกับจำนวนการดำเนินการบริการ หรือเกี่ยวกับปริมาณของผลผลิตบริการ อาจใช้บนพื้นฐานชั่วคราวและไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>4) ไม่มี ยกเว้นว่าข้อกำหนดเรื่องจำนวนผู้ให้บริการ เกี่ยวกับจำนวนการดำเนินการบริการ หรือเกี่ยวกับปริมาณของผลผลิตบริการ อาจใช้บนพื้นฐานชั่วคราวและไม่เลือกปฏิบัติ และต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน*</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>เอ) การขนส่งผู้โดยสารตามตารางเวลาประเภทอื่นๆ (ซี พี ซี 71219)</p> <p>เอ) บริการให้เช่ารถยนต์สำหรับผู้โดยสารพร้อมคนขับ (ซี พี ซี 71222)</p> <p>เอ) บริการให้เช่ารถประจำทางและรถโค้ชพร้อมคนขับ (ซี พี ซี 71223)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	

เอ) การขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะลากด้วยคนหรือสัตว์ (ซี พี ซี 71224)  เอ) การขนส่งผู้โดยสารอื่นที่ไม่ตามตารางเวลา (ซี พี ซี 71229)				
บี) บริการขนส่งสินค้าสินค้าเป็นระวาง (ซี พี ซี 7123)		1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ให้บริการ เกี่ยวกับจำนวนการดำเนินการบริการ หรือเกี่ยวกับปริมาณของผลผลิตบริการ อาจใช้บนพื้นฐานชั่วคราวและไม่เลือกปฏิบัติ 4) ไม่มี ยกเว้นว่าข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ให้บริการเกี่ยวกับจำนวนการดำเนินการบริการ หรือเกี่ยวกับปริมาณของผลผลิตบริการ อาจใช้เป็นการชั่วคราวและไม่เลือกปฏิบัติ และต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มีผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ซี) การให้เช่ายานพาหนะสำหรับการพาณิชย์พร้อมคนขับ (ซี พี ซี 7124)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี	

		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
ดี) บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์การขนส่งทางถนน (รวมถึงบริการที่ให้โดยช่างเครื่องกล) (ซี พี ซี 6112 ซี พี ซี 8867)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
อี) บริการสนับสนุนสำหรับบริการการขนส่งทางถนน (ซี พี ซี 744)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการ สำหรับธุรกิจมอเตอร์เวย์ <sup>33</sup> อาจถูกจำกัด 4) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ให้บริการ สำหรับธุรกิจมอเตอร์เวย์อาจถูกจำกัด	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
จ. การขนส่งทางท่อ				
เอ) การขนส่งเชื้อเพลิง (ซี พี ซี 7131)  (เอ) บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าจำนวนใบอนุญาตที่	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตาม	

<sup>33</sup> “ธุรกิจมอเตอร์เวย์” หมายถึง บริการในการดำเนินการมอเตอร์เวย์บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียม

		ออกให้แก่ผู้ให้บริการอาจถูกจำกัด	กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
(ปี) บริการขนส่งปิโตรเลียม บนพื้นฐาน ของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
ปี) บริการการขนส่งสินค้า ที่นอกเหนือจาก เชื้อเพลิง (ซี พี ซี 7139)	เอส เอส	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
เอช. บริการเสริมสำหรับทุกหมวดการขนส่ง				
เอ) บริการจัดการสินค้า (ไม่รวมถึงบริการที่ เกี่ยวข้องกับบริการการขนส่งทางทะเล) (ซี พี ซี 741)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ปี) บริการจัดเก็บและคลังสินค้า (ไม่รวมถึง บริการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) (ซี พี ซี 742)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	

บี) บริการจัดเก็บและคลังสินค้า (ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) (ซี พี ซี 742)		1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน* 2) ไม่มี 3) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ 4) ไม่ผูกพัน	
ซี) บริการตัวแทนจัดส่งสินค้า (ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งสินค้าต่อทางทะเล) (ซี พี ซี 748)	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
ดี) อื่นๆ (เอ) บริการตัวแทนสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากรที่เกี่ยวกับศุลกากรญี่ปุ่น	เอส เอส	1) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 2) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์ 3) ไม่มี 4) ไม่มี ยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี	
(บี) อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	

		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
ไอ. บริการการขนส่งอื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	
		2) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
12. บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมถึงในที่อื่น				
บริการสปาไทย (ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์)		1) ไม่ผูกพัน*	1) ไม่ผูกพัน*	
		2) ไม่มี	2) ไม่มี	
		3) ไม่มี	3) ไม่มี	
		4) ไม่มี	4) ไม่มี	
อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	
		2) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน	
		3) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	

ส่วนที่ 3  
ตารางของประเทศไทย

ประเภทการให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การรับบริการในต่างแดน 3) การจัดตั้งทางพาณิชย์ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา			
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาด	ข้อจำกัดเรื่องการ प्रतिบัติเยี่ยงคนชาติ	ข้อผูกพันเพิ่มเติม
หนึ่ง ข้อผูกพันแนวนอน			
สาขาทั้งหมดที่รวมอยู่ในตารางนี้	<p>3) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในระดับสาขาเฉพาะ การจัดตั้งทางพาณิชย์ในสาขาหรือสาขาย่อยในภาคผนวกนี้อนุญาตให้โดยผ่านบริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>เอ) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และ</p> <p>บี) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>3) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระดับสาขาเฉพาะสำหรับองค์กรทางพาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยที่มีการร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ไม่มีอื่นๆ ไม่ผูกพัน</p>	<p>เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในระดับสาขาเฉพาะ องค์กรทางพาณิชย์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยหรือองค์กรทางพาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยที่มีการร่วมหุ้นโดยต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน อาจได้รับการอนุญาตให้มีการจัดตั้งทางพาณิชย์ในสาขาหรือสาขาย่อยในภาคผนวกนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าองค์กรดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในมาตรา 5 และ มาตรา 18</p>

	<p>3) 4) การได้มาและการใช้ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินของประเทศไทย คนชาติต่างชาติหรือบริษัทในประเทศที่ถือเป็นคนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย แต่อาจเช่าที่ดินและเป็นเจ้าของอาคารได้ คนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของห้องชุดภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด</p> <p>4) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในระดับสาขาเฉพาะ ไม่ผูกพัน นอกจากนี้</p> <p>(เอ) ผู้โอนย้ายภายในกิจการ ที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับความจำเป็นด้านการจัดการ<sup>1</sup> และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดโดยกรมการจัดหางาน</p>	<p>3) 4) การได้มาและการใช้ที่ดิน ไม่ผูกพัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ใน “ข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาด” (ซึ่งต่อไปในตารางนี้จะเรียกว่า “แถว เอ็ม เอ”)</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่กำหนดไว้ในแถว เอ็ม เอ บุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นที่กระทำการกรรมทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่บนพื้นฐานของสัญญาส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือเอกชนในดินแดนของประเทศไทย ไม่ผูกพัน</p>	<p>ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เทคโนโลยี มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน กฎ แบบแผน นโยบายหรือการตีความเฉพาะที่จัดทำขึ้นหรือที่ตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับเทคโนโลยี และประสงค์จะให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปปัจเจกบุคคลเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษา</p>
--	---	--	--

<sup>1</sup> ในการพิจารณาความจำเป็นด้านการจัดการ ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้จะต้องนำมาพิจารณาโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ขนาดของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด (2) การสร้างการจ้างงาน (3) ระดับของการลงทุนจากต่างประเทศ (4) การส่งเสริมการส่งออก (5) การถ่ายโอนเทคโนโลยี (6) ความจำเป็นพิเศษสำหรับการจัดการ

	<p>ภายใต้ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)</p> <p>ผู้ที่โอนย้ายภายในกิจการเป็นบุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกจ้างในระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนิติบุคคลของญี่ปุ่น ซึ่งถูกโอนย้ายมาชั่วคราวสำหรับการให้บริการผ่านการจัดตั้งทางพาณิชย์ในประเทศไทย และผู้ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอเข้าประเทศของบุคคลนั้น</p>		
--	--	--	--

	<p>ผู้จัดการ ได้รับการนิยามว่า บุคคลภายในองค์กรที่เป็นหลักในการ อำนวยการในองค์กร หรือแผนกหรือ ฝ่ายย่อยขององค์กร กำกับดูแลและ ควบคุมการทำงานของผู้ควบคุมดูแล อื่น ผู้รับจ้างที่ประกอบวิชาชีพหรือ ด้านการจัดการ มีอำนาจหน้าที่ที่จะ ว่าจ้างและให้ออก หรือเสนอแนะการ ว่าจ้าง การให้ออก หรือการตัดสินใจ ด้านบุคลากรอื่นๆ (อาทิ การเลื่อน ตำแหน่ง หรือการอนุญาตให้ลา) และ มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจใน การดำเนินงานวันต่อวัน บุคคลนั้น จะต้องไม่ใช่ผู้ควบคุมดูแลระดับต้น เว้นแต่พนักงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่จำเป็นสำหรับการ ให้บริการเป็นหลัก</p>		
--	--	--	--

	<p>ผู้บริหาร ได้รับการนิยามว่า</p> <p>บุคคลธรรมดาภายในองค์กรที่โดยหลัก อำนวยการด้านการจัดการ องค์กร กำหนดเป้าหมายและนโยบายขององค์กร มีอิสระอย่างกว้างขวางในการตัดสินใจ และได้รับเพียงการกำกับดูแลหรือคำสั่งทั่วไปจากผู้บริหารในระดับสูงกว่า</p> <p>คณะกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นของธุรกิจ ผู้บริหารจะไม่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างแท้จริงขององค์กรโดยตรง</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการนิยามว่า</p> <p>บุคคลภายในองค์กรที่มีความรู้ในระดับความเชี่ยวชาญที่ต่อเนื่องขั้นสูง และมีความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับการให้บริการ อุปกรณ์การทำวิจัย เทคนิค หรือการจัดการขององค์กร</p>		
--	--	--	--

	<p>บี) บุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นที่กระทำกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญาส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือเอกชนในดินแดนของประเทศไทยบุคคลธรรมดาญี่ปุ่น และได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับความจำเป็นด้านการจัดการ<sup>2</sup> และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ได้กำหนดโดยกรมการจัดหางานภายใต้พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว ในสาขาย่อยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ (ซี พี ซี 84100)</li> <li>- บริการเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ (ซี พี ซี 84210+84220 +84240+84250)</li> <li>- บริการจัดการข้อมูล (ยกเว้นบริการที่ให้ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ) ( ซี พี ซี 84310 + 84320 + 84330</li> </ul>		
--	--	--	--

<sup>2</sup> ดูเชิงอรรถ 1

	<p>+84390)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการฐานข้อมูล (ยกเว้นบริการที่ให้ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ) (ซี พี ซี 84400)</li> <li>- บริการคอมพิวเตอร์อื่น บริการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ให้กับพนักงานของลูกค้า (ส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 84900)</li> <li>- บริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป (ซี พี ซี 86501)</li> <li>- บริการด้านวิศวกรรม (ซี พี ซี 86721 ถึง 86727+ 86729) (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา)</li> <li>- บริการโรงแรมที่พัก (ซี พี ซี 64110) และ</li> <li>- บริการร้านอาหาร (ซี พี ซี 64210)</li> </ul> <p>บุคคลธรรมดาดังกล่าวต้องได้รับการว่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างโดยบริษัท จำกัดความรับผิดชอบที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย</p>		
--	--	--	--

หมวดหมู่การให้บริการ 1) การให้บริการข้ามพรมแดน 2) การรับบริการในต่างแดน 3) การจัดตั้งทางพาณิชย์ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา				
สาขาหรือสาขาย่อย	เอส เอส	ข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาด	ข้อจำกัดเรื่องการ प्रतिบติเยียงคนชาติ	ข้อผูกพันเพิ่มเติม
สอง. ข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา				
1. บริการธุรกิจ เอ. บริการวิชาชีพ (เอ) บริการทางกฎหมาย (ซี พี ซี 86111+86119+ 86120+86130+86190)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
(บี) บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชีและการ ทำบัญชี (ซี พี ซี 86211 ถึง ซี พี ซี 86213 +86219+86220)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
(ซี) บริการด้านภาษี (ซี พี ซี 863)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ดี) บริการด้านสถาปัตยกรรม (ซี พี ซี 86711 ถึง ซี พี ซี 86714+86719)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	

(อี) บริการด้านวิศวกรรม (ซี พี ซี 86721 ถึง ซี พี ซี 86727 +86729)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	
(เอฟ) บริการวิศวกรรมด้านวิศวกรรมแบบ บูรณาการ (ซี พี ซี 8673)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(จี) บริการด้านการวางผังเมืองและภูมิ ทัศน์สถาปัตยกรรม (ซี พี ซี 86741 ถึง ซี พี ซี 86742)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
(เอช) บริการด้านการแพทย์ (ซี พี ซี 93121 ถึง ซี พี ซี 93122)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของแพทยสภา แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 26 วรรค 6 ของพ.ร.บ. วิชาชีพแพทย์ พ.ศ. 2525 แพทย์ชาวญี่ปุ่นอาจติดตามผู้ป่วยชาว ญี่ปุ่นที่มารับการรักษาในประเทศไทย	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

(เอช) บริการด้านทันตกรรม (ซี พี ซี 9312)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ไอ) บริการด้านสัตวแพทย์ (ซี พี ซี 932)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เจ) บริการโดยนางพยาบาลผดุงครรภ์ นางพยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ (ซี พี ซี 93191)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เค) อื่น ๆ (รวมถึง การสกัดสמןไพรไทย)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บี. คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เอ) บริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์(ซี พี ซี 84100)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ น้อยกว่าร้อยละ 50	

		4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของ ญี่ปุ่นที่กระทำกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ง จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใน ระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญา ส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือ เอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจ ขึ้นอยู่กับกำกวดเพดานเรื่องจำนวน และข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่ กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งต่อไปจะ เรียกว่า “กระทรวง ไอ ซี ที”) มิฉะนั้นก็ ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลผู้กัก แนวนอน	4) ไม่ผู้กัก ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้กัก แนวนอน	
(บี) บริการเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ (ซี ที ซี 84210+84220 +84230+84240+84250)		1) ไม่ผู้กัก 2) ไม่มี 3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของ ญี่ปุ่นที่กระทำกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ง จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใน ระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญา ส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือ เอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจ ขึ้นอยู่กับกำกวดเพดานเรื่องจำนวน และข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่ กำหนดโดย กระทรวง ไอ ซี ที มิฉะนั้นก็	1) ไม่ผู้กัก 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อกำหนด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ น้อยกว่าร้อยละ 50 4) ไม่ผู้กัก ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้กัก แนวนอน	

		ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน		
(ซี) บริการจัดการข้อมูล (ยกเว้นบริการที่ให้ผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารสาธารณะ) (ซี พี ซี 84310 +84320 +84330 +84390)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่มี</li> <li>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต</li> <li>4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นที่กระทำการกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญาส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือเอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพดานเรื่องจำนวนและข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดโดยกระทรวง ไอ ซี ที มิฉะนั้นก็ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่มี</li> <li>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 50</li> <li>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</li> </ol>	
(ดี) บริการฐานข้อมูล (ยกเว้นบริการที่ให้ผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารสาธารณะ) (ซี พี ซี 84400)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่มี</li> <li>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต</li> <li>4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นที่กระทำการกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญาส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่มี</li> <li>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 50</li> <li>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</li> </ol>	

		<p>เอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจขึ้นอยู่กับกรจำกัดเขตแดนเรื่องจำนวน และข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดโดยกระทรวง ไอ ซี ที มิฉะนั้นก็ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>		
(อี) บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในสำนักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร์ (ซี พี ซี 84500)		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของญี่ปุ่นที่กระทำกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่บนพื้นฐานของสัญญาส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือเอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจขึ้นอยู่กับกรจำกัดเขตแดนเรื่องจำนวน และข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดโดย กระทรวง ไอ ซี ที มิฉะนั้นก็ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด ครอบคลุมได้ที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ น้อยกว่าร้อยละ 50 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	
(อี) บริการคอมพิวเตอร์อื่นๆ บริการจัดเตรียมข้อมูล (ซี พี ซี 84910)		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
บริการฝึกอบรมเรื่องซอฟต์แวร์ให้กับ		<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	

<p>พนักงานของลูกค้า (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 84990)</p>		<p>2) ไม่มี</p> <p>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต</p> <p>4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาของ ญี่ปุ่นที่กระทำกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ง จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ในระดับสูงโดยอยู่ บนพื้นฐานของสัญญา ส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะหรือ เอกชนในดินแดนของประเทศไทย อาจ ขึ้นอยู่กับการจำกัดเขตงานเรื่องจำนวน และข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติเฉพาะที่ กำหนดโดยกระทรวง ไอ ซี ที มิฉะนั้นก็ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด トラบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ น้อยกว่าร้อยละ 50</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p>	
<p>อื่น ๆ (ที่เหลือของ ซี พี ซี 84990)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>ซี. บริการการวิจัยและการพัฒนา</p> <p>(เอ) บริการการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ซี พี ซี 851)</p> <p>(รวมถึงการสกัดสมุนไพรไทย)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(บี) บริการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p>	

มนุษยศาสตร์ (ซี พี ซี 852)	2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ซี) บริการการวิจัยและพัฒนาเชิงสหวิทยาการ (ซี พี ซี 853)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ดี. <u>บริการด้านอสังหาริมทรัพย์</u> (เอ) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของหรือเช่า (ซี พี ซี 821)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(บี) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์บนพื้นฐานของ ค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (ซี พี ซี 822)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อี. บริการให้เช่าและสิ่งซึ่งโดยไม่มีผู้ดำเนินการ (เอ) ที่เกี่ยวข้องกับเรือ (ซี พี ซี 83103)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

(บี) ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (ซี พี ซี 83104)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ซี) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ (ซี พี ซี 83101+83102+83105)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ดี) บริการให้เช่าและเสถียรซึ่ง เกี่ยวกับเครื่องมือ การเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือใน สำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ โดย ไม่มีผู้ดำเนินการ (ซี พี ซี 83106-83109)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	
(อี) อื่นๆ (ซี พี ซี 832)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ) บริการธุรกิจอื่น (เอ) บริการโฆษณา (ซี พี ซี 87110+87120+87190)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินร้อยละ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัดตราบดที่ (1) การร่วมหุ้นโดย	

		50 จะได้รับอนุญาตตราใบที่อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนคือ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 50 และ (2) อัตราส่วนระหว่างเงินกู้ต่อทุนคือ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้	
		4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
(บี) บริการด้านการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (ซี พี ซี 86401 ถึง 86402)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
(ซี) บริการการให้คำปรึกษาด้านการจัดการบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป (ซี พี ซี 86501)		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) การร่วมหุ้นของต่างชาติจนถึงร้อยละ 100 จะได้รับอนุญาตตราใบที่ (1) ผู้ลงทุน/ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจของญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดในประเทศไทย และ (2) อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัดตราใบที่ (1) ผู้ลงทุน/ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจของญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดในประเทศไทย และ (2) อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้	
		4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับที่ปรึกษาด้าน	4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	

		กฎหมายและการตรวจสอบ บัญชี		
บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการการเงิน (ยกเว้นภาษีธุรกิจ) (ซี พี ซี 86502)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การตลาด (ซี พี ซี 86503)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ (ซี พี ซี 86504)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการการผลิต (ซี พี ซี 86505)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
บริการด้านการประชาสัมพันธ์ (ซี พี ซี 86506)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มี	

		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
<p>บริการให้คำปรึกษาด้านลอจิสติกส์ (ไม่รวม การบริการด้านการขนส่งทุกประเภท) (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 86509)</p> <p>บริการให้คำแนะนำและแนวทาง เกี่ยวกับลอจิสติกส์เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะแสวงหาความมีประสิทธิภาพสูงสุดใน การส่ง และ/หรือ การเก็บสินค้า บริการด้านการขนส่งและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไม่รวมอยู่ด้วย</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินร้อยละ 51 จะได้รับอนุญาตตราบดที่อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่า ได้รับการคงไว้</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่ (1) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 และ (2) อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>		
<p>บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการอื่น ๆ (ส่วนที่เหลือของ ซี พี ซี 86509)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>		
<p>(ดี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ (ซี พี ซี 866)</p> <p>บริการด้านการจัดการโครงการ ที่ นอกเหนือจากการก่อสร้าง (ซี พี ซี 86601)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>		
<p>บริการการอนุญาตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ซี พี ซี 86602)</p> <p>บริการด้านการจัดการอื่น</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p>		

(ซี พี ซี 86609)		3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(อี) บริการการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค (ซี พี ซี 8676)  บริการด้านการทดสอบส่วนประกอบและความบริสุทธิ์ และการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ (ซี พี ซี 86761 + 86769)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการด้านการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ระบบเครื่องกลและไฟฟ้ารวม และบริการตรวจสอบทางเทคนิค (ซี พี ซี 86762 ถึง ซี พี ซี 86764)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ) บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม (ซี พี ซี 881)  บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขยายการเกษตร - การเตรียมดิน - การผลิตเมล็ดพันธุ์ - การปกป้องพืช - การเก็บเกี่ยว - การผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ - การบรรจุ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	

- การเก็บรักษา				
ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ดิน		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
การสำรวจดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
การเพิ่มพูนเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	

(ซี พี ซี 881)		2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ (ซี พี ซี 881) บริการให้คำปรึกษาด้านการป่าไม้		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(จี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง (ซี พี ซี 881) บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ บริการส่งออกสินค้า (นายหน้า)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการด้านการวิเคราะห์คุณภาพ		1) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน	

		2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการด้านการวิเคราะห์ขั้นตอนการบรรจุลงกระป๋อง		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการด้านเทคนิค - การให้คำปรึกษา - การวิจัยเกี่ยวกับการตลาด - การควบคุมคุณภาพ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอช) บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ (ซี พี ซี 883 + 5115)				
- ณ บ่อน้ำมันและก๊าซ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 883 +		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี	

<p>5115)</p> <p>- อื่น ๆ</p>		<p>3) ไม่มี</p> <p>4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p> <p>(บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรโยธา</p> <p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p> <p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(ไอ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ซี พี ซี 884+885 ยกเว้นสำหรับ ซี พี ซี 88442)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(เจ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายพลังงาน (ซี พี ซี 887)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(เค) บริการจัดวางและจัดหามูลสาร (ซี พี ซี 872)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	

<p>(แอล) การสืบสวนสอบสวนและการรักษาความปลอดภัย (ซี พี ซี 873)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(เอ็ม) บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (ซี พี ซี 8675)  - การสำรวจน้ำมันและก๊าซ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 8675)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรโยธา</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p>	
<p>- อื่น ๆ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(เอ็น) การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ (ไม่รวมถึงเรือเดินทะเล อากาศยานหรือ อุปกรณ์สำหรับการขนส่งอื่น ๆ) (ซี พี ซี 633 + 8861 ถึง ซี พี ซี 8866)</p>				

<p>บริการด้านการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม โดยวิสาหกิจของญี่ปุ่นที่จัดตั้งในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนที่วิสาหกิจนั้นขายส่งในประเทศไทย ที่ผลิตในประเทศไทยโดยวิสาหกิจนั้น หรือโดยบริษัทในเครือเดียวกับวิสาหกิจนั้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อเดียวกัน หรือ</li> <li>- อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยบริษัทในเครือเดียวกับวิสาหกิจนั้นในญี่ปุ่นภายใต้ชื่อเดียวกัน</li> </ul> <p>หมายเหตุ “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหลายบริษัทที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นหรือในประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของ<sup>3</sup> โดยตรง หรือผ่านทางบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นและมีสิทธิได้รับสิทธิ</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินร้อยละ 60 จะได้รับอนุญาต ตราบใดที่ (1) ผู้ให้บริการได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนขั้นต่ำ 100 ล้านบาท (2) อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้ (3) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีสัญชาติไทยเป็นไปตามสัดส่วนของการร่วมหุ้นของไทย (4) อย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของช่างกลอวกาศ<sup>4</sup> มีสัญชาติไทย (5) อย่างน้อยหนึ่งในจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย (6) มีผู้จัดการอวกาศ<sup>4</sup> ที่มีสัญชาติไทยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคน (7) มีศูนย์บริการไม่มากกว่า 1 แห่ง และ (8) มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี ให้กับคนไทย เช่น การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน ข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นแก่</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่ (1) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินร้อยละ 60 (2) ผู้ให้บริการจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนขั้นต่ำ 100 ล้านบาท (3) อัตราส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้ (4) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีสัญชาติไทยเป็นไปตามสัดส่วนของการร่วมหุ้นของไทย (5) อย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของช่างกลอวกาศ<sup>4</sup> มีสัญชาติไทย (6) อย่างน้อยหนึ่งในจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย (7) มีผู้จัดการระดับสูงที่มีสัญชาติไทยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคน (8) มีศูนย์บริการไม่มากกว่า 1 แห่ง และ (9) มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี<sup>5</sup> ให้กับคนไทย เช่น การให้การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน ข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกจ้างชาวไทย</li> </ol>	
--	--	---	--	--

<sup>3</sup> ตามที่ได้นิยามไว้ใน ข้อ 73 (จ) ของบทที่ 7

<sup>4</sup> ช่างกลอวกาศได้แก่บุคคลซึ่งหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นรวมถึงหน้าที่กำกับดูแล

<sup>5</sup> การถ่ายโอนเทคโนโลยีรวมถึงการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางเทคนิค ทางเลือกทางเทคโนโลยี และขั้นตอนทางเทคโนโลยีจากบริษัทญี่ปุ่นและวิศวกรหรือช่างเทคนิคของบริษัทเหล่านั้น แก่วิศวกรหรือช่างเทคนิคไทยของบริษัทญี่ปุ่นดังกล่าวในระดับของกิจกรรมของวิศวกรหรือช่างเทคนิคเหล่านั้น การถ่ายโอนดังกล่าวจะต้องไม่ถูกตีความว่ารวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ประโยชน์ภายใต้ความตกลงฉบับนี้		ลูกจ้างชาวไทย	
		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
(ไอ) บริการทำความสะอาดอาคาร (ซี พี ซี 874)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
(พี) บริการเกี่ยวกับภาพถ่าย (ซี พี ซี 875)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน
(คิว) บริการจัดทำหีบห่อ (ซี พี ซี 87600)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน
(อาร์) บริการด้านจัดพิมพ์และการพิมพ์ไม่รวมถึง การจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ (ซี พี ซี 88442)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี

		3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
(เอส) บริการจัดการประชุม (ซี พี ซี 87909*)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ที) อื่น ๆ บริการจัดทำรายงานสิ้นเชิง บริการเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ บริการรับโทรศัพท์ บริการทำสำเนา บริการรวบรวมบัญชี รายชื่อจดหมายและจัดส่งจดหมาย บริการออกแบบพิเศษ และบริการธุรกิจอื่นๆ (ซี พี ซี 87901 ถึง 87904 + 87906 + 87907 + ส่วนที่เหลือของ ซี พี ซี 87909)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการการแปลและล่าม (ซี พี ซี 87905)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
2. บริการการสื่อสาร เอ. บริการไปรษณีย์ (ซี พี ซี 7511)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน	

		3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ปี. บริการการเดินทางหนังสือ (ซี พี ซี 7512)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ซี. บริการโทรคมนาคม <sup>6</sup> <u>ข้อมูลพันธที่รับภายใต้ตารางนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้</u>	<p>- บริการแต่ละบริการที่จะให้ในประเทศไทยจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดยคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จำนวนใบอนุญาตอาจถูกจำกัด</p> <p>- ใบอนุญาตจะออกให้เฉพาะผู้ให้บริการที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานใหญ่และการจัดการในพื้นที่ของประเทศไทย</p> <p>- บริการโทรคมนาคมที่ระบุในตารางข้อมูลพันธเฉพาะจะต้องเป็นบริการที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>- เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในระดับสาขาย่อย ผู้ให้บริการจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีการถือหุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน กทช. หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น ที่ระบุในกฎหมาย อาจออกข้อห้ามที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะบรรลุดูวัตถุประสงค์เชิงนโยบายแห่งชาติ และโดยที่มิควมไม่สมส่วนเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของสาขาโทรคมนาคมและทางปฏิบัติเชิงควบคุมในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจออกมาตรการที่ กทช. ถือว่าเหมาะสมในการส่งเสริมความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎหมายโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ตามโอกาสและตามสิทธิที่ได้รับ การยอมรับในวรรค 4 ของอารัมภบทของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์)</p> <p>- โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการตราขึ้นและการมีผลใช้บังคับของกฎหมายการสื่อสารใหม่ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ. 2006 ข้อมูลพันธเรื่องบริการโทรคมนาคมสาธารณะจะนำมาใช้ และดำเนินการโดยเป็นไปตามข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติตามที่ออกตามกฎหมายเหล่านั้น</p>			

<sup>6</sup> ข้อมูลพันธของประเทศไทยภายใต้ความตกลง ดับบลิว ที โอ สำหรับสาขานี้ตามเอกสาร แกตส์/เอส ซี/85 (15 เมษายน ค.ศ. 1994) และ แกตส์/เอส/85/เอส ยู พี พี เอล 2 (11 เมษายน 1997) ได้ถูกบรรจุไว้ในที่นี้เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ประเทศไทยไม่รับที่จะเจรจาใหม่ซึ่งข้อมูลพันธดังกล่าวหรือเจรจาซึ่งข้อมูลพันธต่อไปใดๆ ในสาขานี้จนกว่าจะมีการทบทวนภายใต้ข้อ 89

<p>บริการโทรคมนาคมสาธารณะในประเทศ ทางไกลภายในประเทศ และระหว่างประเทศ</p> <p>(เอ) บริการโทรศัพท์</p> <p>(บี) บริการโทรเลข</p> <p>(ซี) บริการโทรเลข</p> <p>(ดี) บริการโทรสาร</p>		<p>1) 2) ไม่มี นอกเหนือจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณการใช้วงจรบนโครงข่ายจะต้องผ่านชุมสายในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบ</li> <li>- การให้บริการดังกล่าวจะต้องตกลงโดยผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบของทั้งสองฝ่าย</li> </ul> <p>3) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการตราขึ้นและการมีผลใช้บังคับของกฎหมายการสื่อสารใหม่ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนำองค์ประกอบเรื่องการเข้าสู่ตลาดที่ระบุอยู่ในกฎหมายเหล่านั้นมาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางข้อมูลเฉพาะของไทยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>1) 2) ไม่มี</p> <p>3) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการตราขึ้นและการมีผลใช้บังคับของกฎหมายการสื่อสารใหม่ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนำองค์ประกอบเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติที่ระบุอยู่ในกฎหมายเหล่านั้นมาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางข้อมูลเฉพาะของไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการตราขึ้นและการมีผลใช้บังคับของกฎหมายการสื่อสารใหม่ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ. 2006 ประเทศไทยจะนำมาไว้ในตารางข้อมูลเฉพาะของตนเรื่องโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่งการปฏิบัติของไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแข่งขัน การเชื่อมโยงเครือข่าย บริการที่ทั่วถึง การเข้าถึงของสาธารณชนซึ่งหลักเกณฑ์การได้รับอนุญาต การแยกกันระหว่างหน้าที่การกำกับดูแลการดำเนินการ และการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน</p>
<p>(เจ) บริการด้านการเข้าถึงฐานข้อมูล (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี ที 7523)</p>		<p>1) 1.1 ผู้ให้บริการต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>1.2 บริการการใช้คลื่นวิทยุขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของคลื่นความถี่</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสัดส่วนการร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกิน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ครอบคลุมถึงการร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25</p>	

		<p>กว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(บี) จะต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะที่อยู่ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	4) ไม่มี	
(เอ็น) บริการข้อมูล และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 843)	<p>1) 1.1 ผู้ให้บริการต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>1.2 บริการการใช้คลื่นวิทยุขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของคลื่นความถี่</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีการร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(บี) จะต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะที่อยู่ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ครอบคลุมต่อการร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 25</p> <p>4) ไม่มี</p>		

(ไอ) อื่น ๆ บริการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 75420)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 4) ไม่มี	
บริการให้คำปรึกษาด้าน โทรคมนาคม (ซี พี ซี 75440)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 4) ไม่มี	
การส่งข้อความทางวีดิทัศน์ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 75299)		1) 1.1 ผู้ให้บริการต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคม สาธารณะ ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจ ด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ 1.2 บริการการใช้คลื่นวิทยุขึ้นอยู่กับเครื่องมือของ คลื่นความถี่ 2) ไม่มี 3) (เอ) ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีการร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนผู้ ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25	

		<p>จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(บี) ต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้าน โทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>(ซี) การคัดเลือกผู้ให้บริการจะอยู่บนพื้นฐานของ การประมูลแบบเปิด</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>4) ไม่มี</p>	
<p>การประชุมทางไกล (ส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 75292)</p>	<p>1) 1.1 ผู้ให้บริการจะต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคม สาธารณะที่อยู่ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจ ด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>1.2 บริการการใช้คลื่นวิทยุขึ้นอยู่กับเครื่องมือของ คลื่นความถี่</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(บี) ต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะที่อยู่ ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้าน โทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>(ซี) การคัดเลือกผู้ให้บริการจะต้องใช้การประมูล แบบเปิด</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด トラバドที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 25</p> <p>4) ไม่มี</p>		

<p>วงจรถูกให้เช่าภายในประเทศ (ส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 75299)</p>	<p>1) 1.1 ผู้ให้บริการต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคม สาธารณะที่อยู่ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจ ด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>1.2 บริการการใช้คลื่นวิทยุขึ้นอยู่กับเครื่องมือของ คลื่นความถี่</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีการร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่า ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนผู้ ถือหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(บี) ต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะที่อยู่ ภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้าน โทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>(ซี) การคัดเลือกผู้ให้บริการต้องใช้การประมูล แบบเปิด</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ครอบคลุมถึงการร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ดี. บริการด้านไอที</p> <p>(เอ) บริการการผลิตและการจำหน่าย ภาพยนตร์และเทปวีดีทัศน์ (ซี พี ซี 9611)</p> <p>บริการการส่งเสริมการขายหรือ โฆษณา (ซี พี ซี 96111)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p>	

		3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการการผลิตและการจัดจำหน่าย ภาพยนตร์/วีดิโอ ไม่รวมถึงบริการ การส่งเสริมการขายและโฆษณา (ซี พี ซี 96112+96113)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	
(บี) บริการการฉายภาพยนตร์ (ซี พี ซี 9612)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ซี) บริการวิทยุและโทรทัศน์ (ซี พี ซี 9613)  บริการวิทยุ/โทรทัศน์ เฉพาะสำหรับการ การผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ (ซี พี ซี 96131+96132)  บริการสร้างและกระจายสัญญาณ ร่วมกัน (ซี พี ซี 96133)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน  1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน  1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

(ดี) บริการถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์ (ซี พี ซี 75241+75242)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(อี) การบันทึกเสียง		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ) อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
จ. อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
3. บริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง เอ. งานก่อสร้างสำหรับอาคาร (ซี พี ซี 51210+51220 +51230+51240+51250+ 51260 +51270+51280+ 51290)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี	

		4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บี.	งานก่อสร้างสำหรับวิศวกรรมโยธา (ซี พี ซี 51310+51320 +51330+51340+51350 +51360+51371+51372 +51390)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพันยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
ซี.	งานติดตั้ง (ซี พี ซี 51610+51620 +51630+51641+51642 +51643+51644+51649 +51650+51660+51691+ 51699)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพันสำหรับวิศวกรรมโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพันยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
	งานประกอบ (ซี พี ซี 514)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ดี.	งานสร้างอาคารให้แล้วเสร็จและตกแต่งงานให้เสร็จสิ้น (ซี พี ซี 517)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

อ. อื่น ๆ (ซี พี ซี 511+ ซี พี ซี 515 ถึง ซี พี ซี 518)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
4. การบริการจัดจำหน่าย เอ. บริการของตัวแทนที่ได้ค่านายหน้า (ซี พี ซี 62111 ถึง ซี พี ซี 62118)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี และไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	
การค้าและประมวลวัตถุโบราณของไทยและวัตถุทางประวัติศาสตร์ของชาติ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
การค้าวัตถุโบราณและศิลปวัตถุซึ่งเป็นศิลปะและหัตถกรรมไทย		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
การประมวล		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

<p>บี. บริการค้าส่ง</p> <p>บริการการค้าส่งโดยวิสาหกิจของ ญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและการ ติดตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิสาหกิจ ของญี่ปุ่นดังกล่าวหรือโดย บริษัทนั้นในเครือเดียวกับ วิสาหกิจนั้นในประเทศไทย ภายใต้ชื่อเดียวกัน หรือ</li> <li>- ยานยนต์ ที่ผลิตในญี่ปุ่นโดย เครือบริษัทภายใต้ชื่อ เดียวกัน</li> </ul> <p>หมายเหตุ “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหลาย บริษัทที่จดทะเบียนใน ญี่ปุ่นหรือในประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของ<sup>7</sup> โดยตรง หรือผ่านทาง บริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ จดทะเบียนในญี่ปุ่น และมีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ความ ตกลงฉบับนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ยกเว้นสำหรับบริการจัดจำหน่ายสุรากลั่นไม่มี ข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติและการร่วม หุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 75 จะได้รับ อนุญาตตราใบที่สัดส่วนเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือ ต่ำกว่าได้รับการคงไว้</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่มีข้อจำกัดตราใบที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่ เกินกว่าร้อยละ 75 และสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนคงไว้ที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการคงไว้</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	
---	--	---	--

<sup>7</sup> ตามที่นิยามไว้ในข้อ 73 (จ) ของบทที่ 7

อื่น ๆ		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	
<p>ซี. บริการค้าปลีก</p> <p>บริการการค้าปลีกโดยวิสาหกิจของ ญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและกา รติดตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิสาหกิจ ของญี่ปุ่นดังกล่าวหรือโดย บริษัทนั้นในเครือเดียวกับ วิสาหกิจนั้นในประเทศไทย ภายใต้ชื่อเดียวกัน หรือ</li> <li>- ยานยนต์ ที่ผลิตในญี่ปุ่นโดย เครือบริษัทภายใต้ชื่อ เดียวกัน</li> </ul> <p>หมายเหตุ “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทหลาย บริษัทที่จดทะเบียนใน ญี่ปุ่นหรือในประเทศ ไทย ซึ่งเป็นเจ้าของ<sup>๑</sup> โดยตรง หรือผ่านทาง</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ยกเว้นสำหรับบริการจัดจำหน่ายสุรากลั่น ไม่มี ข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ และการร่วม หุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 75 จะได้รับ อนุญาตตราใบที่สัดส่วนเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือ ต่ำกว่าได้รับการคงไว้</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่มีข้อจำกัดตราใบที่ (1) การร่วมหุ้นโดย ต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 75 และ (2) สัดส่วน เงินกู้ต่อทุนคงไว้ที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าได้รับการ คงไว้</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	

<sup>๑</sup> ตามที่นิยามไว้ในข้อ 73 (จ) ของบทที่ 7

บริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ จดทะเบียนในญี่ปุ่น และมีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ภายใต้ความ ตกลงฉบับนี้				
อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ดี. แพรนไฮส์ (ซี พี ซี 8929)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อี. อื่น ๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
5. บริการทางการศึกษา เอ + บี. บริการทางการศึกษาของ โรงเรียนในประเทศและโรงเรียน นานาชาติ (ไม่รวมถึงบริการศึกษา ผู้ใหญ่และการศึกษาอื่นๆ) (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 9219+ ซี		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) การให้บริการการศึกษาโดยบุคคลธรรมดาได้รับ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	

พี ซี 9221 +9222)		อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) บุคคลธรรมดา นั้นได้รับเชิญหรือถูกจ้างโดยสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยชอบและจดทะเบียนในประเทศไทย และ (2) บุคคลธรรมดา นั้นมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่กำหนดโดยสถาบันดังกล่าวตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ใช้บังคับได้ อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน		
เอ. บริการการศึกษาเบื้องต้น (ซี พี ซี 9211 + ที่เหลือของ ซี พี ซี 9219)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บี. บริการการศึกษาสายเทคนิคและอาชีวะ (ซี พี ซี 9223+9224)		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) การให้บริการการศึกษาได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) บุคคลธรรมดา นั้นได้รับเชิญหรือถูกจ้างโดยสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยชอบและจดทะเบียนในประเทศไทย และ (2) บุคคลธรรมดา นั้นมีคุณสมบัติและ	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน	

		<p>ประสบการณ์ที่กำหนดโดยสถาบันดังกล่าว ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ใช้บังคับได้</p> <p>อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>		
ซี. บริการการศึกษาขั้นสูง (ซีพีซี 923)		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ สมาชิกสภามหาวิทยาลัยต้องมีสัญชาติไทยและผู้ให้บริการในสาขานี้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2006)</p> <p>4) การให้บริการการศึกษาได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า</p> <p>(1) บุคคลธรรมดา นั้นได้รับเชิญหรือถูกจ้างโดย สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยชอบและจดทะเบียนในประเทศไทย และ</p> <p>(2) บุคคลธรรมดา นั้นมีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่กำหนดโดยสถาบันดังกล่าว ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ใช้บังคับได้</p> <p>อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัดตราบใดที่ (1) การร่วมทุนของ ต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 50 และ (2) อย่างน้อย ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยมีสัญชาติ ไทยและผู้ให้บริการในสาขานี้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2006)</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	

<p>ด. บริการการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ และ/หรือหลักสูตรระยะสั้น (ซี พี ซี 92400)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) การให้บริการการศึกษาได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) บุคคลธรรมดานั้นได้รับเชิญหรือถูกจ้างโดย สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยชอบและจดทะเบียนในประเทศไทย และ (2) บุคคลธรรมดานั้นมีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่กำหนดโดยสถาบันดังกล่าว ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ใช้บังคับได้ อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>อี. บริการการศึกษาอื่นๆ (ซี พี ซี 92900) บริการการสอนภาษาต่างประเทศ (ส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 92900)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) การให้บริการการศึกษาโดยบุคคลธรรมดาได้รับ อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) บุคคลธรรมดานั้นได้รับเชิญหรือถูกจ้างโดย สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยชอบและจดทะเบียนในประเทศไทย และ</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน</p>	

		(2) บุคคลธรรมดาไม่มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ที่กำหนดโดยสถาบันดังกล่าว ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่อาจกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ใช้บังคับ ได้  อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน		
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม เอ. บริการกำจัดน้ำเสีย (รวมถึงระบบ การบำบัดน้ำเสียของ ภาคอุตสาหกรรม) (ซี พี ซี 9401)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	
บี. บริการกำจัดของเสีย (รวมถึงการ จัดการและเตากำจัดขยะอันตราย) (ซี พี ซี 9402)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	

ซี. บริการด้านอนามัยและบริการที่คล้ายกัน (ซีพี ซี 9403)		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
ค. อื่นๆ การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดของเสีย การจัดการขยะอันตราย การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง บริการด้านอนามัยและบริการการจัดการทางสิ่งแวดล้อมอื่น		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้สิ่งแวดล้อม		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการการรักษาความสะอาดจากการใช้ก๊าซ (รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซของภาคอุตสาหกรรม) (ซีพี ซี 9404)		1) ไม่มีผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มีผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	

บริการการลดเสียงรบกวน (ซี พี ซี 9405)	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มีผู้พัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	
บริการการปกป้องธรรมชาติและภูมิประเทศ (ซี พี ซี 9406)	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มีผู้พัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	
บริการการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (ซีพี ซี 9409)	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มีผู้พัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลผู้พันแนวนอน	
<p>7. บริการการเงิน<sup>9</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินการและประเภทของบริการการเงินที่สามารถจัดหาได้ แต่ละประเภทของสถาบันการเงินจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสาขาหรือสาขาย่อยของธนาคารหรือบริการการเงินอื่นๆ เฉพาะเท่าที่กฎหมายควบคุมแต่ละประเภทอนุญาต</li> <li>- ข้อมูลผู้พันต่างๆ ในสาขานี้จะอยู่ภายใต้ข้อมูลผู้พันแนวนอนในตารางข้อมูลผู้พันเฉพาะของประเทศไทยในตารางของแกตส์ ปี ค.ศ. 1995</li> </ul>			

<sup>9</sup> ข้อมูลผู้พันของประเทศไทยภายใต้ความตกลง ดับบลิว ที โอ สำหรับสาขานี้ตามเอกสาร แกตส์/เอส ซี/85 (15 เมษายน ค.ศ. 1994) และ แกตส์/เอส/85/เอส ยู พี พี เอล 3 (26 กุมภาพันธ์ 1998) ได้ถูกบรรจุไว้ในที่นี้แล้ว แต่จะได้อ้างอิงไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ประเทศไทยไม่รับที่จะเจรจาใหม่ซึ่งข้อมูลผู้พันดังกล่าวหรือเจรจาซึ่งข้อมูลผู้พันต่อไปใดๆ ในสาขานี้จนกว่าจะมีการทบทวนภายใต้ข้อ 89

<p>เอ การประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อและการให้สิทธิย้อนหลัง<sup>10</sup></p> <p>(เอ) บริการประกันชีวิต (ซี พี ซี 81211)</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติจำกัดที่ร้อยละของทุนจดทะเบียน</p> <p>(บี) การจัดตั้งใหม่จะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ได้รับ การรับรองจากรัฐมนตรีโดยความยินยอมของคณะรัฐมนตรี</p> <p>4) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรองคณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะใช้หักภาษีได้จำนวนหนึ่งสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทท้องถิ่น</p> <p>3) ไม่มี</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>(บี) บริการประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิต (ซี พี ซี 8129)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน ยกเว้นสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ การบินและการส่งผ่าน และการประกันภัยต่อทุกประเภท</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติจำกัดที่ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>(บี) การจัดตั้งใหม่จะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ได้รับ การรับรองจากรัฐมนตรีโดยความยินยอมของคณะรัฐมนตรี</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี</p>	

<sup>10</sup> วรรค 5 ของข้อ 77 ไม่ใช้บังคับกับสาขาหรือสาขาย่อยที่ไม่มีอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

		4) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น	4) ไม่มี	
(ดี) บริการเสริมการประกันภัย (ไม่รวมถึงบริการจัดตั้งกองทุนบำนาญ) บริการซื้อขายและผู้แทนจำหน่ายประกันภัย (ซี พี ซี 81401) (นายหน้าซื้อขายจะต้องไม่ชักจูง ให้คำแนะนำ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้บุคคลใดเข้าสู่การทำสัญญาประกันภัยกับผู้ประกันในต่างประเทศ ยกเว้นสำหรับการประกันภัยต่อ)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 25 4) (เอ) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรองคณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น (บี) ไม่ผูกพัน สำหรับนายหน้าซื้อขายและผู้แทนจำหน่ายที่เป็นปัจเจกบุคคล	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่มีข้อจำกัด トラบดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25 4) ไม่มี	
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ไม่รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงินบำนาญ (ซี พี ซี 81402)		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน 4) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มีข้อจำกัด トラบดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 4) ไม่มี	
บริการด้านการปรับค่าเฉลี่ยและการขาดทุน		1) ไม่มี 2) ไม่มี	1) ไม่มี 2) ไม่มี	

<p>(ซี พี ซี 81403)</p>		<p>3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>4) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น</p>	<p>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 49</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>บริการคำนวณการประกันภัย (ซี พี ซี 81404)</p>		<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>4) เฉพาะบุคลากรด้านการจัดการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยทางเทคนิคที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการประกันภัยเท่านั้น</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 49</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>บริการเสริมการเป็นสื่อกลางการเงิน ที่นอกเหนือจากบริการด้าน ประกันภัยและกองทุนเงินบำนาญ  บริการบัตรเครดิต (ซี พี ซี 81133)  (การระดมกองทุนจากสาธารณชน ถูกห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ภายใต้กฎหมายการเงิน)</p>		<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) ตามที่ระบุไว้ใน ปี (3) ข้างล่าง (บี) สถาบันการเงินต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 49</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (ซี พี ซี 81332)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p>	

		<p>3) ไม่มี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลพันธแนวนอน</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลพันธแนวนอน</p>	<p>3) ไม่มีข้อจำกัด ตราบใดที่การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 49</p> <p>4) ไม่มี</p>	
<p>ปี. บริการธนาคารและการเงินอื่นๆ (ไม่รวมถึงการประกันภัย)</p> <p>การรับเงินฝากและกองทุนที่ชำระคืนได้อื่นๆ จากสาธารณชน</p> <p>การให้ยืมทุกประเภท รวมถึงการให้สินเชื่อกับผู้บริโภค การให้สินเชื่อจำนอง การรับซื้อ และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกรรมทางพาณิชย์</p> <p>การให้เช่าแบบเพื่อการเงิน</p> <p>บริการการจ่ายและการถ่ายโอนเงิน ซึ่งรวมถึง สินเชื่อ ค่าปรับ และบัตรเครดิต ทราเวลเลอร์สเช็ค และใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร</p> <p>การรับประกันและข้อมูลพันธ</p> <p>การทำการค้าสำหรับบัญชีของตน หรือบัญชีของลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้</p>	<p>1) ไม่มี สำหรับการให้คำแนะนำทางการเงิน การจัดการข้อมูลการเงินโดยคอมพิวเตอร์ ไม่ผูกพันสำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมด</p> <p>2) ไม่มี สำหรับการให้คำแนะนำทางการเงิน การจัดการข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ไม่ผูกพันสำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมด</p> <p>3) (เอ) สำนักงานผู้แทนของธนาคาร ไม่มี</p> <p>(บี) สาขาของธนาคารต่างประเทศ หนึ่ง ไม่มี สำหรับสาขาของธนาคารต่างประเทศที่มีอยู่ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน การจัดตั้งใหม่จะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่รับรองโดยรัฐมนตรีโดยความยินยอมจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>สอง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่อง เอ ทีเอ็มได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) สำนักงานผู้แทนของธนาคาร ไม่มี</p> <p>(บี) สาขาของธนาคารต่างประเทศ ไม่มี ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p>		

<p>(เอ) บัญชีในตลาดการเงิน</p> <p>(บี) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>(ซี) บัญชีอัตราค่าแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย</p> <p>(ดี) หลักทรัพย์ที่โอนได้</p> <p>การมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการประกันผลการขายหลักทรัพย์ และการเป็นตัวแทน (ไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมหรือส่วนบุคคล) รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>การบริหารสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารเงินสด หรือ ทุนรวม</li> <li>- การบริหารการลงทุนแบบรวม</li> <li>- การบริการเป็นผู้รักษาและผู้รับฝากบริการให้คำแนะนำ การเป็นสื่อกลาง และบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเงินอื่นๆ</li> </ul> <p>การจัดการและการถ่ายโอนข้อมูลทางการเงิน และการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>(หนึ่ง) เข้าร่วมหน่วยดูแล เอ ที เอ็ม ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารไทย หรือ</p> <p>(สอง) ดำเนินการภายในสถานที่ของตน หรือแบ่งใช้สิ่งอำนวยความสะดวกกับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย</p> <p>สาม ธนาคารต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีสำนักงานสาขาแรกในประเทศไทย ก่อนเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1995 จะได้รับอนุญาตให้แต่ละธนาคารเปิดสาขาเพิ่มเติมอีกไม่มากกว่า 2 แห่ง</p> <p>สี่ ไม่มี สำหรับการมีส่วนร่วมในระบบการหักบัญชีเช็คและระบบการคิดบัญชี</p> <p>(ซี) ธนาคารที่จัดตั้งในท้องถิ่น</p> <p>หนึ่ง การเข้าสู่ตลาดที่จำกัดอยู่ที่ได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารที่มีอยู่</p> <p>สอง (หนึ่ง) การร่วมหุ้นสูงสุดโดยต่างชาติ จำกัดอยู่ที่ร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด การถือหุ้นโดยรวมของปัจเจกบุคคลหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ</p>	<p>(ซี) ธนาคารที่จัดตั้งในท้องถิ่น</p> <p>ไม่มี ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p>	
--	--	---	--	--

		<p>เงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ของธนาคาร</p> <p>(สอง) รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง โดยการ เสนอแนะของธนาคารแห่ง ประเทศไทยอาจผ่อนผัน ข้อจำกัดข้างต้นเกี่ยวกับการ ร่วมหุ้นสูงสุดของต่างชาติและ การถือหุ้นโดยรวมของปัจเจก บุคคลหนึ่งและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันบุคคลนั้น โดย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและ เงื่อนไขที่ประกาศโดย กระทรวงการคลัง รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การผ่อนผันนั้นถือว่า จำเป็นสำหรับการ ปรับปรุงสภาพการณ์ ของธุรกิจการธนาคาร พาณิชย์</li> <li>- การร่วมหุ้นดังกล่าวจะ ได้รับการอนุญาต สำหรับระยะเวลาไม่ เกิน 10 ปี โดยผู้ถือหุ้น ต่างชาติที่เข้ามาใน ช่วงเวลานี้ได้รับสิทธิที่</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>จะได้รับการยกเว้น หลังจากนั้น ในส่วนที่ เกี่ยวกับจำนวนที่ แท้จริงทั้งหมดที่ร่วมหุ้น อยู่</p> <p>สาม อย่างน้อยสามในสี่ส่วนของ ผู้อำนวยการต้องเป็นบุคคลสัญชาติ ไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยการเสนอแนะจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยอาจอนุญาตให้มีคนชาติ ต่างชาตินับจำนวนมากกว่าที่ระบุข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข เดียวกับที่ระบุในสอง (สอง) ข้างต้น</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(ดี) กิจการวิเทศธนกิจ<sup>11</sup></p> <p>การจัดตั้งใหม่จะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>(อี) บริษัทการเงินและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>หนึ่ง ไม่มี สำหรับสำนักงานผู้แทน</p> <p>สอง การเข้าสู่ตลาดจำกัดอยู่ที่การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่มีอยู่</p> <p>สาม (หนึ่ง) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติสูงสุด จำกัดอยู่ที่ร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว การถือหุ้นโดยรวมของปัจเจกบุคคลหนึ่งและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10</p> <p>(สอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง โดยการเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันข้อจำกัดข้างต้นเกี่ยวกับการร่วมทุนสูงสุดของต่างชาติและการถือหุ้นโดยรวมของปัจเจกบุคคลหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น โดยขึ้นอยู่กับ</p>	<p>(ดี) กิจการวิเทศธนกิจ</p> <p>ไม่มี ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p> <p>(อี) บริษัทการเงินและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>ไม่มี ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p>	
--	--	--	--	--

<sup>11</sup> หน่วยงานกิจการวิเทศธนกิจได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมด้านการธนาคารและกิจการพาณิชย์ตามที่ระบุในมติคณะรัฐมนตรี ที่ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1992 และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1993

		<p>ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การผ่อนผันนั้นถือว่าเป็นสำหรับการปรับปรุงสภาพการณ์ของธุรกิจการธนาคารพาณิชย์</li> <li>- การร่วมหุ้นดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ได้รับสิทธิที่จะได้รับการยกเว้น หลังจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนที่แท้จริงทั้งหมดที่ร่วมทุนอยู่</li> </ul> <p>สี่) อย่างน้อยสามในสี่ส่วนของผู้อำนวยการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยการเสนอแนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้มีคนชาติต่างชาติจำนวนมากว่าที่ระบุข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกับที่ระบุในสาม (สอง) ข้างต้น</p>		
--	--	--	--	--

	<p>(เอฟ) บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำแนะนำด้านการลงทุน และการรับประกันผลการขายหลักทรัพย์</p> <p>หนึ่ง ไม่มี สำหรับสำนักงานผู้แทน</p> <p>สอง การเข้าสู่ตลาดจำกัดอยู่ที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ผูกพันสำหรับการอนุญาตใหม่</p> <p>สาม การร่วมหุ้นโดยต่างชาติสูงสุดจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 49 ของเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว</p> <p>สี่. อย่างน้อยครั้งหนึ่งของผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งในท้องถิ่นต้องเป็นคนสัญชาติไทย</p> <p>(จี) บริษัทจัดการสินทรัพย์</p> <p>หนึ่ง ไม่มี สำหรับสำนักงานผู้แทน</p> <p>สอง การเข้าสู่ตลาดจำกัดอยู่ที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทที่มีอยู่</p> <p>สาม ระหว่าง 5 ปีแรกหลังจากที่ได้รับการอนุญาต การร่วมหุ้นโดยต่างชาติสูงสุดจำกัดที่ร้อยละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและอย่างน้อยสามในสี่ส่วนของผู้บริหารต้องเป็นคนสัญชาติไทย</p>	<p>(เอฟ) บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ไม่มี ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p> <p>(จี) บริษัทจัดการสินทรัพย์</p> <p>ไม่มี ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแถวการเข้าสู่ตลาด</p>	
--	---	--	--

	<p>สี่ หลังจาก 5 ปี การร่วมนหุ้นโดยต่างชาติ สูงสุดจำกัดที่ร้อยละ 49 ของเงินทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้วและอย่างน้อย ครั้งหนึ่งของจำนวนผู้อำนวยกาารต้อง เป็นคนสัญชาติไทย</p> <p>(เอช) บริการลีสซิ่งเพื่อการเงิน สามารถให้ได้เฉพาะโดยบริษัทลีสซิ่งที่อยู่ ภายใต้เงื่อนไขการร่วมนหุ้นโดยต่างชาติสูงสุด ที่ร้อยละ 49 ของเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระ แล้ว หรือโดยบริษัทการเงินที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการร่วมนหุ้นโดยต่างชาติสูงสุดที่ร้อย ละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ยกเว้นใน (อี) สาม (สอง) เท่านั้น</p> <p>(ไอ) บริการแพคคอริ่ง สามารถให้ได้เฉพาะโดยบริษัทแพคคอริ่งที่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการร่วมนหุ้นโดยต่างชาติ สูงสุดที่ร้อยละ 49 ของเงินทุนจดทะเบียนซึ่ง ชำระแล้ว หรือโดยบริษัทการเงินที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการร่วมนหุ้นโดยต่างชาติสูงสุดที่ร้อย ละ 25 ของเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว ยกเว้นใน (อี) สาม (สอง) เท่านั้น</p> <p>(เจ) บัตรเครดิต บัตรชำระเงิน และบัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรชำระเงิน และบัตรเดบิต สามารถให้ได้เฉพาะโดยบริษัทที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการร่วมนหุ้นโดยต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ</p>	<p>(เอช) บริการลีสซิ่งเพื่อการเงิน ไม่มี</p> <p>(ไอ) บริการแพคคอริ่ง ไม่มี</p> <p>(เจ) บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อและบัตรเดบิต ไม่มี</p>	
--	---	--	--

	<p>ละ 49 ของเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือธนาคารที่จัดตั้งในท้องถิ่นและสาขาของธนาคารต่างชาติเท่านั้น</p> <p>การดำเนินการของธุรกิจภายใต้ (เอช) (ไอ) และ (เจ) จะอยู่ขึ้นอยู่กับการอนุญาตและข้อบังคับที่จะประกาศ</p> <p>4) ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรต่างชาติในแต่ละสำนักงานของธนาคารต่างชาติ</p> <p>(เอ) สองคนสำหรับธนาคารที่ดำเนินการเป็นสำนักงานผู้แทน</p> <p>(บี) หกคนสำหรับแต่ละสาขาที่ได้รับอนุญาตโดยสมบูรณ์</p> <p>(ซี) สี่คนสำหรับแต่ละสาขาของกิจการวิเทศธนกิจกรุงเทพ (บี ไอ บี เอฟ)</p> <p>(ดี) สองคนสำหรับแต่ละสาขาของ พี ไอ บี เอฟ</p> <p>(อี) แปดคนสำหรับธนาคารที่ดำเนินการเป็นสาขาที่ได้รับอนุญาตโดยสมบูรณ์และสาขาของ บี ไอ บี เอฟ</p> <p>สำหรับบริษัทการเงิน</p> <p>(เอ) สองคนสำหรับสำนักงานผู้แทน</p> <p>(บี) ผู้อำนวยการสูงสุดสี่คนได้รับอนุญาตสำหรับบริษัทการเงิน</p> <p>สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทสินทรัพย์และจัดการสินทรัพย์</p> <p>สองคนสำหรับสำนักงานผู้แทน</p>	<p>4) ไม่มี</p>	
--	--	-----------------	--

<p>การค้าสำหรับบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาออพชั่น</li> <li>- บัญชีที่เปลี่ยนเป็นเงินได้และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ รวมถึงทองแท่ง</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	
<p>การเป็นนายหน้าค้าเงิน</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	
<p>บริการจัดการบัญชีและปิดบัญชี สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีที่เปลี่ยนเป็นเงินได้อื่นๆ</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	
<p>ซี. อื่นๆ</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่ผูกพัน</li> <li>2) ไม่ผูกพัน</li> <li>3) ไม่ผูกพัน</li> <li>4) ไม่ผูกพัน</li> </ol>	

8. บริการเกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (นอกเหนือจากที่ทำรายการไว้ ภายใต้ 1. เอ. เอช - เจ)  เอ. การบริการด้านสถานพยาบาล (ซี พี ซี 9311)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บี. บริการสุขภาพของมนุษย์อื่นๆ (ซี พี ซี 9319 ที่นอกเหนือจาก ซี พี ซี 93191)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ซี. บริการทางสังคม (ซี พี ซี 933)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ดี. อื่นๆ (รวมถึงการสกัดสมุนไพรรักษาโรค)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
9. บริการการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวกับ การเดินทาง				

<p>เอ. บริการโรงแรมและภัตตาคาร (รวมถึงการจัดเลี้ยง) (ซี พี ซี 641 ถึง ซี พี ซี 643)</p> <p>บริการห้องพักโรงแรม (ซี พี ซี 64110)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) สำหรับโรงแรมและรีสอร์ททหรูหราส่ง อำนวยความสะดวกมีไม่น้อยกว่า 100 ห้อง และให้บริการมีเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระ แล้วไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท การเข้าร่วม หุ้นโดยต่างชาติที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 60 จะ ได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) ผู้ ให้บริการเป็นวิสาหกิจที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ (2) สัดส่วนของเงินกู้ต่อเงินทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือน้อยกว่าจะต้องได้รับการคงไว้ และไม่มี ข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ</p> <p>(บี) สำหรับประเภทอื่นๆ ไม่มี.</p> <p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) สำหรับโรงแรมและรีสอร์ททหรูหรามีข้อจำกัด ตราบใดที่ (1) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่า ร้อยละ 60 (2) ผู้ลงทุนผู้ให้บริการที่เป็นวิสาหกิจ ของญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จด ทะเบียนในประเทศไทย และ (3) สัดส่วนของ เงินกู้ต่อเงินทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือน้อยกว่าจะต้อง ได้รับการคงไว้ (4) ผู้ให้บริการมีเงินทุนจด ทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท และ (5) สิ่งอำนวยความสะดวกมีอย่างน้อย 100 ห้อง</p> <p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p>	
<p>บริการภัตตาคาร (ซี พี ซี 64210)</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) สำหรับบริการภัตตาคารเต็มรูปแบบ (การ เตรียมอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่ร่วม</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) สำหรับบริการภัตตาคารเต็มรูปแบบ (การเตรียม อาหารและเครื่องดื่มและบริการที่ร่วมและไม่รวม</p>	

		<p>และไม่รวมการให้ความบันเทิง) ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกมีพื้นที่อย่างน้อย 450 ตารางเมตร และผู้ให้บริการมีเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วอย่างน้อย 50 ล้านบาท การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินร้อยละ 60 จะได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) ผู้ให้บริการเป็นวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ในประเทศไทย และ (2) สัดส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่าจะต้องได้รับการคงไว้ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ</p> <p>(บี) อื่นๆ ไม่มี</p>	<p>การให้ความบันเทิง) ไม่มีข้อจำกัด ตรวจจับที่ (1) การร่วมหุ้นโดยต่างชาติไม่เกินกว่าร้อยละ 60 (2) ผู้ลงทุน/ ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจของญี่ปุ่น จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัดในประเทศไทย (3) สัดส่วนของเงินกู้ต่อทุนที่ 3 ต่อ 1 หรือต่ำกว่า จะต้องได้รับการคงไว้ (4) สิ่งอำนวยความสะดวกมีพื้นที่อย่างน้อย 450 ตารางเมตร และ (5) ผู้ให้บริการมีเงินทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วอย่างน้อย 50 ล้านบาท</p>	
บริการการจัดเลี้ยง (ซี พี ซี 64230)		<p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	
อื่นๆ (ซี พี ซี 6412 + 6419 + 6422 + 6429 + 6431 + 6432)		<p>4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	

ปี. บริการตัวแทนการเดินทางและกรวยจัดทัวร์ (ซีพีซี 74710)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) เพิ่มเติมจากที่ได้รับไว้ในตารางแนวนอน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ต้องเป็นคนชาติไทย 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพันยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
ซี. บริการมัคคุเทศก์		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ค. อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
10. บริการด้านสันตนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา  เอ. บริการให้ความบันเทิง (รวมถึงบริการโรงละคร วงดนตรีสด และละครสัตว์) (ซีพีซี 9619)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	





				<p>ชายฝั่ง ที่มี ความสำคัญยิ่งต่อ การดำเนินการเกี่ยวกับเรือ การให้น้ำและไฟฟ้า</p> <p>8. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ซ่อมแซมยามฉุกเฉิน</p> <p>9. บริการการทอดสมอเรือ ที่จอด เรือการจอดเรือ</p>
(เอ) การขนส่งผู้โดยสาร (ซี พี ซี 7211 น้อยกว่าการเดินเรือในประเทศ ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้ - 3.1)		<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) ไม่ผูกพันสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อความ มุ่งประสงค์ในการดำเนินการกองเรือภายใต้ ธงชาติของประเทศไทย</p> <p>(บี) รูปแบบอื่นๆ ของการจัดตั้งทางพาณิชย์ สำหรับการให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่าง ประเทศ (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้ - 3.2) ยกเว้นสำนักงานสาขา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ผูกพันแนวนอน</p> <p>4) (เอ) ลูกเรือ ไม่ผูกพัน</p> <p>(บี) บุคลากรอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) ไม่ผูกพัน</p> <p>(บี) ไม่มี</p> <p>4) (เอ) ไม่ผูกพัน</p> <p>(บี) ไม่ผูกพันยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ผูกพันแนวนอน</p>	
(บี) การขนส่งสินค้า (ซี พี ซี 7212 น้อยกว่าการเดินในประเทศ ตามที่ได้ นิยามไว้ข้างล่างนี้ - 3.1)		<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) ไม่ผูกพันสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อความ</p>	<p>1) ไม่มี</p> <p>2) ไม่มี</p> <p>3) (เอ) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ดูหมายเหตุของตารางข้างล่าง</p>

		<p>มุ่งประสงค์ในการดำเนินการกองเรือภายใต้ ธงชาติของประเทศไทย</p> <p>(บี) รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับ การให้บริการการขนส่งทางทะเลระหว่าง ประเทศ (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้ - 3.2) ยกเว้นสำนักงานสาขา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ผูกพันแนวนอน</p>	<p>(บี) ไม่มีนอกเหนือจาก</p> <p>(หนึ่ง) ผู้ถือหุ้นของบริษัทขนส่งทางทะเล ไทยซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ชกธงไทย อาจได้รับการยกเว้นหรือการลด อัตราภาษีเงินได้ของเงินปันผลที่ จ่ายโดยบริษัทดังกล่าว</p> <p>(สอง) ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าที่ส่ง ทางเรือจากหรือสู่ประเทศไทยโดย เรือที่ชกธงไทย อาจได้รับสิทธิใน การหักที่ไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในการขนส่ง สินค้านี้ดังกล่าวตามปกติออกจาก รายได้สุทธิเพื่อความมุ่งประสงค์ใน การคำนวณภาษีเงินได้</p>	<p>3) (บี) ดูหมายเหตุของตาราง ข้างล่าง</p>
		<p>4) (เอ) ลูกเรือ ไม่ผูกพัน</p> <p>(บี) บุคลากรอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน</p>	<p>4) (เอ) ไม่ผูกพัน</p> <p>(บี) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ผูกพันแนวนอน</p>	
(ซี) เรือเช่าพร้อมลูกเรือ (ซี พี ซี 7213)		<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน</p> <p>2) ไม่ผูกพัน</p> <p>3) ไม่ผูกพัน</p> <p>4) ไม่ผูกพัน</p>	

<p>(ดี) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 8868)</p>	<p>1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่มี</p>	
<p>(อี) การลากระหว่างประเทศ (ซี พี ซี 7214)</p>	<p>1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) (เอ) ไม่มีผู้พันสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อความ มุ่งประสงค์ในการดำเนินการกองเรือภายใต้ ธงชาติของประเทศไทย (บี) รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับ การให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้ - 3.2) ยกเว้น สำนักงานสาขา ตามที่ระบุไว้ในข้อผู้พัน แนวนอน 4) (เอ) ลูกเรือ ไม่มีผู้พัน (บี) บุคลากรอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผู้พัน แนวนอน</p>	<p>1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) (เอ) ไม่มีผู้พัน  (บี) ไม่มี  4) (เอ) ไม่มีผู้พัน (บี) ไม่มีผู้พัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ผู้พันแนวนอน</p>	
<p>(เอฟ) บริการสนับสนุนสำหรับการขนส่ง ทางทะเล (ซี พี ซี 745)  สิ่งอำนวยความสะดวกทางเข้า ชายฝั่ง (การเก็บขยะ/ น้ำที่เป็นคราบ น้ำมันจากเรือ)</p>	<p>1) ไม่มีผู้พัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี</p>	<p>1) ไม่มีผู้พัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี</p>	

		4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการกัปตันที่ทำเรือกับเรือต่างชาติที่เฉพาะเจาะจง		1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
การสำรวจทางทะเลและการแบ่งกลุ่มเพื่อความมุ่งประสงค์ในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและการให้การรับรองเรือ		1) ไม่มี นอกเหนือจากที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่ระบุโดยกรมท่าเรือ 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่มี 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพันยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในแถว เอ็ม เอ	
บริการจัดส่งต่อสินค้า (ตามที่นิยามไว้ข้างล่าง - 3.4)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
บริการจัดการกับสินค้าทางทะเล (ตามที่นิยามไว้ข้างล่าง - 3.5)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) การให้บริการในพื้นที่ภายใต้เขตอำนาจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่กำหนดโดยระเบียบรัฐมนตรีที่ออกภายใต้	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี	

		พ.ร.บ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)	
		4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน
บริการตัวแทนพาณิชย์นาวี (ตามที่ นิยามไว้ข้างล่าง - 3.6)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี <sup>13</sup> 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน
บริการการดำเนินการของท่าเรือและ ทางน้ำ (ไม่รวมถึงการจัดการสินค้า บนเรือ) (ซี พี ซี 4510)  สิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเล (ท่า จอดเรือที่ทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ำ ขนาดเล็ก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเทียบท่าสำหรับเรือ ยนต์และเรือใบที่ใช้เพื่อความมุ่ง ประสงค์ส่วนตัวและสำหรับสันตนา การ โดยมีบริการการบำรุงรักษาและ พัสดุ และที่ทอดเสมอทั้งในการใช้ ระยะยาวและระยะสั้น		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน

<sup>13</sup> ข้อบังคับภายในประเทศอาจกำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนผู้ให้บริการ ทูที่ชำระแล้วขั้นต่ำ บุคลากรที่มีประสบการณ์ ฯลฯ โดยอยู่บนเงื่อนไขของการไม่เลือกปฏิบัติ

อื่นๆ	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
<p><u>หมายเหตุสำหรับตาราง</u></p>			
<p>1. ในกรณีที่บริการถนน รถไฟ ทางน้ำภายใน และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนอยู่ในตารางนี้ ผู้ดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธีจะสามารถให้เช่า หรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งรถบรรทุก ตู้รถไฟ หรือเรือบรรทุก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมุ่งประสงค์ในการจัดส่งต่อสินค้าในประเทศ หรือเข้าถึง และใช้กิจกรรมหลากหลายวิธีในรูปแบบเหล่านี้ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี</p> <p>2. “เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ” หมายถึง เพื่อความมุ่งประสงค์ของการดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี ความสามารถของผู้ดำเนินการขนส่งหลายรูปแบบที่จะจัดการลำเลียงสินค้าบนพื้นฐานที่ทันกาล รวมถึงลำดับความสำคัญเหนือสินค้าอื่นซึ่งได้เข้าสู่ท่าเรือทีหลัง</p> <p>3. <u>คำนิยาม</u></p> <p>3.1 “การเดินเรือในประเทศ” เพื่อความมุ่งประสงค์ของตารางนี้ หมายถึง การขนส่งหรือการลากโยงผู้โดยสารหรือสินค้า ระหว่างท่าเรือหรือสถานที่ในน่านน้ำไทยที่หนึ่งกับท่าเรือหรือสถานที่ในน่านน้ำไทยอีกที่หนึ่ง</p> <p>3.2 “รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับการให้บริการการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ” เพื่อความมุ่งประสงค์ของตารางนี้ หมายถึง ความสามารถของผู้ให้บริการการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของสมาชิกอื่นๆ ในการรับทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ในระดับท้องถิ่น</p> <p>(เอ) การตลาดและการขายบริการขนส่งทางทะเลโดยผ่านการติดต่อลูกค้าโดยตรง ตั้งแต่การเสนอซื้อจนถึงการออกบัญชีรายการสินค้า ซึ่งบริการเหล่านี้ให้หรือเสนอโดยผู้ให้บริการเอง</p> <p>(บี) การจัดซื้อ โดยความรับผิดชอบของตนเองซึ่งบริการขนส่งหรือการบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแบบบูรณาการ</p> <p>(ซี) การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการขนส่ง เอกสารทางศุลกากร หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดและลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง หรือ</p> <p>(ดี) การจัดตั้งการเตรียมการทางธุรกิจ (รวมถึงการเข้าถึงหุ้นของบริษัท) และการแต่งตั้งบุคลากรที่เลือกมาจากท้องถิ่น โดยมีตัวแทนการเดินทางที่จัดตั้งในท้องถิ่นใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p> <p>3.3 “ผู้ดำเนินการขนส่งหลากหลายวิธี” หมายถึง บุคคล ซึ่งใบตราส่ง/เอกสารการขนส่งหลากหลายวิธี หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นหลักฐานว่าสัญญาฉบับขนส่งสินค้าหลากหลายวิธีออกในนามผู้ขึ้น และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับขนส่ง</p> <p>3.4 “บริการจัดส่งต่อสินค้า” หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วยการจัดการและการกำกับดำเนินการขนส่งสินค้าในนามของผู้ขนส่งสินค้า โดยผ่านการจัดซื้อบริการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเอกสารและการให้ข้อมูลทางธุรกิจ</p> <p>3.5 “บริการจัดการกับสินค้าทางทะเล” หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทรับขนของ รวมถึงผู้ดำเนินการปลายทาง แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมโดยตรงของกรมท่าเรือ เมื่อแรงงานนี้ได้รับการจัดตั้งโดยอิสระจากบริษัทผู้ดำเนินการรับขนหรือผู้ดำเนินการปลายทาง กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการจัดการและการกำกับดูแล</p>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรทุก/การปล่อยสินค้าไปยัง/จากเรือ</li> <li>- การผูกเชือก/การแก้ไขสินค้า</li> <li>- การรับ/การส่งมอบและการเก็บรักษาสินค้า ก่อนการขนส่งสินค้าหรือหลังจากการขนถ่ายสินค้า</li> </ul> <p>3.6 “บริการตัวแทนพาณิชย์นาวี” หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วยการแสดงตนเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของสายการขนส่งสินค้าหนึ่งแห่งหรือมากกว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตลาดและการขายบริการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเสนอชื่อถึงการออกบัญชีรายการสินค้า และการออกไปตราส่งของสายการขนส่งสินค้า การจัดซื้อและการขายต่อบริการที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็น การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลทางธุรกิจ หรือ</li> <li>- กระทำการในนามของสายการขนส่งสินค้าในการจัดการเรียกเรือหรือรับมอบสินค้า เมื่อจำเป็น</li> </ul>				
ปี.	การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ			
(ดี)	การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเรือ (เป็นส่วนหนึ่งของ ซี พี ซี 8868)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(อี)	การผลัดและการลาก (ซี พี ซี 7224 )	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(เอฟ)	บริการสนับสนุนสำหรับการขนส่ง ทางน้ำภายในประเทศ (ซี พี ซี 745**)	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ซี.	บริการขนส่งทางอากาศ			
(ดี)	บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1) ไม่มี	1) ไม่มี	

<p>อากาศยาน (ซี พี ซี 8868)</p>		<p>2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>2) ไม่มี 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	
<p>(อี) บริการสนับสนุนสำหรับการขนส่งทางอากาศ (ซี พี ซี 746) การขายและการตลาดสำหรับการบริการขนส่งทางอากาศ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) 1. การจัดทำผ่าน ซี อาร์ เอส จะได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับสำนักงานสายการบินและสำนักงานตัวแทนการขายทั่วไปหนึ่งแห่ง 2. ผู้ให้บริการต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะของไทยภายใต้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ประกอบด้วย 3 อัตรา คือ ร้อยละ 7 ร้อยละ 0 และได้รับการยกเว้น การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่บนพื้นฐานต่างตอบแทน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>บริการสำรองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>ดี. การขนส่งทางอากาศ (ซี พี ซี 733)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน</p>	

		4) ไม่ผูกพัน	4) ไม่ผูกพัน	
อี. <u>บริการขนส่งทางรถไฟ</u>				
(เอ) การขนส่งผู้โดยสาร		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(บี) การขนส่งสินค้าเป็นระวาง (ซี พี ซี 7112)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ซี) การผลัดและการลาก (ซี พี ซี 7113)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(ดี) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ การขนส่งทางรถไฟ (ซี พี ซี 8868)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) (เอ) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน (บี) ไม่ผูกพัน สำหรับวิศวกรโยธา	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน แนวนอน	
(อี) บริการสนับสนุนสำหรับการขนส่ง ทางรถไฟ (ซี พี ซี 743)				

<p>บริการทำความสะอาด โดยสารและขนส่งสินค้า</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	
<p>บริการให้ความปลอดภัยที่ สถานีรถไฟ</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	
<p>เอฟ. บริการขนส่งทางถนน การขนส่งที่ไม่มี มีตารางเวลาอื่น (เอ) การขนส่งผู้โดยสาร (ซี พี ซี 7121+7122)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน</p>	
<p>(บี) การขนส่งสินค้าเป็นระวางเฉพาะ สำหรับสินค้าแช่แข็งหรือแช่เย็น ของเหลวหรือก๊าซปริมาณมาก และ สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ (ซี พี ซี 71231 ถึง ซี พี ซี 71233)</p>		<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัทต้องมีสัญชาติไทย 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	<p>1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน</p>	

(ซี) บริการให้เช่ารถยนต์สำหรับผู้โดยสารพร้อมคนขับ (ซี พี ซี 71222)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
(ซี) บริการให้เช่ารถประจำทางและรถโค้ชพร้อมคนขับ (ซี พี ซี 71223)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ต้องมีสัญชาติไทย 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
(ดี) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์การขนส่งทางถนน (ซี พี ซี 6112 + 8868)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(อี) บริการสนับสนุนสำหรับบริการขนส่งทางถนน (ซี พี ซี 744)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

จ. การขนส่งทางท่อ (เอ) การขนส่งเชื้อเพลิง (บี) การขนส่งของสินค้าอื่น		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
เอช. บริการเสริมสำหรับทุกหมวดการขนส่ง (เอ) บริการการจัดการกับสินค้า		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
(บี) บริการจัดเก็บและคลังสินค้า (ซี พี ซี 742)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่มี 3) ไม่มี 4) ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันแนวนอน	
(ดี) บริการตัวแทนจัดส่งสินค้า (ซี พี ซี 748)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	

(ดี) อื่นๆ (ซี พี ซี 749)		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
ไอ. บริการการขนส่งอื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
12 บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่อื่น (ซี พี ซี 95+97+98+99) บริการการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	
อื่นๆ		1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่ผูกพัน 3) ไม่ผูกพัน 4) ไม่ผูกพัน	